

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 1- 4 มกราคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. การเกษตรปี 2559 ยังมีปัจจัยเสี่ยง	เดลินิวส์
2. คอลัมน์ ขวัญของแผ่นดิน: เงื่อนไขอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร	เนชั่นสุดสัปดาห์
3. idea: 'เกษตรอัจฉริยะ'สู้เกษตรกรอาเซียน	กรุงเทพธุรกิจ
4. คอลัมน์ มุมบริการ: บัตรประจำตัวประชาชน...สิ่งที่ทุกคนต้องมี	มติชน
5. 'ข้าว-ยาง-ปาล์ม'อ่วมมรทภัย	โพสต์ทูเดย์
6. Column NEW YEAR: BURNING ISSUES: Buckle up for a rough ride	Bangkok Post
7. สศค.คาดแนวโน้มเกษตรปี 59 พ้นตัว	บ้านเมือง
8. 'ภัยแล้ง'ลด-เกษตรโต3.5% สศค.ชี้ปี59'น้ำมันถูก-ค่าบาทอ่อน'เอื้อชาวนา	กรุงเทพธุรกิจ
9. ปี 2559 ปีแห่งความอยู่(ให้)รอด!	ไทยรัฐ
10. เกษตรฯ แจงผลพยากรณ์สินค้าเกษตรปี 59 คาดทิศทางดีขึ้น ผลผลิตเพิ่ม-ตลาดต้องการต่อเนื่อง	มติชน
11. สก๊อปพิเศษ: เกษตรฯ โชว์ผลงานเด่นรอบปีรุกแก้ภัยแล้ง- ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร	สยามรัฐ
12. คอลัมน์ ดินดำน้ำดี: ส่งผลงานกระทรวงเกษตรฯแก้ภัยแล้ง- ยกระดับคุณภาพชีวิต	เดลินิวส์
13. คอลัมน์ เศรษฐกิจเกษตร: คุมเข้มการรมผลไม้สด	เดลินิวส์
14. หวันวิกฤตแล้งปี'59คุกคาม400อำเภอ	โพสต์ทูเดย์
15. คอลัมน์ เกาะข่าวเกษตร	เดลินิวส์
16. เผย400อำเภอทั่วไทยเสี่ยงขาดน้ำ	เดลินิวส์
17. เล็งพา'ชวน'รีเทิร์นหน.ประชานิยม'ปีถัด'จ่อปรับกรม.เปลี่ยน3เก้าอี้รมช.	เดลินิวส์
18. เจรจาจีน-รัสเซีย ระบายยางแผ่นเร่งช่วยชาวสวน	เดลินิวส์
19. ส่งบักขรก.คุม-ฮั้วทำไม่ได้โดนตั้ง'ฉัตรชัย'สั่งขับเคลื่อน นโยบายเกษตรแปลงใหญ่	ข่าวสด
20. ภาพข่าว: เขียมชม	คมชัดลึก
21. อธิบดีกรมหม่อนไหมเผยนโยบายสำคัญ ในโอกาสกรมหม่อนไหมก้าวสู่ปีที่ 7	มติชน

การเกษตรปี 2559 ยังมีปัจจัยเสี่ยง

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2559 ว่ากลุ่มที่เริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ จีน สหรัฐ และกลุ่มที่ยังคงต้องจับตามองต่อไป ได้แก่ รัสเซีย ยุโรป และญี่ปุ่น

ในอนาคตเศรษฐกิจของจีนจะเข้ามา มีบทบาทสำคัญในตลาดโลกมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ที่ยังมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่และเป็นตลาดใหม่ที่ยังสามารถเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกไปได้

สำหรับปัจจัยเสี่ยงทางการเกษตรที่อาจเกิดขึ้นนั้น มองว่า ประเทศไทยมีการพึ่งพาส่งออกไปยังต่างประเทศสูงถึงประมาณร้อยละ 60 จึงทำให้ต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัจจัยภายนอกที่สำคัญได้แก่ ปัจจัยเศรษฐกิจโลกภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมายังคงมีความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจโลกอยู่

ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศผู้นำมีแนวโน้มขยายตัวและการปรับตัวที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการต่าง ๆ



ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้มีการคาดการณ์ว่า ปี 2559 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกจะยังคงมีการขยายตัวต่อไป ดังนั้น เศรษฐกิจไทยก็ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่น้อยลงไปด้วย

ส่วนปัจจัยทิศทางระยะยาวเศรษฐกิจโลกใหม่ ซึ่งการจัดระเบียบโลกใหม่นั้น จะประกอบด้วย การแข่งขันที่รุนแรงจากเศรษฐกิจเกิดใหม่ การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ

จากเศรษฐกิจเกิดใหม่ การสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจเก่าและมหาอำนาจใหม่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ และแสวงหาประโยชน์จากประเทศอื่น ๆ

ดังนั้นประเทศไทยที่มีการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจทั้งการค้าและการลงทุนด้วยเหมือนกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปนั่นก็ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งของการต่อรอง ส่วนปัจจัยระดับดัชนีราคาอาหารโลกจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความผันผวนในราคาอาหาร ส่วนที่ต้องผ่านกลไกราคาอาหารในตลาดโลก รวมไปถึงความสมดุลด้านความต้องการและการผลิตอาหาร รวมทั้งขบวนการผลิต อาหารที่จะส่งผ่านระดับดัชนีราคาอาหารโลกนั้น พบว่าแนวโน้มค่อนข้างทรงตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรของไทยไม่มากนัก จึงคาดว่าแนวโน้มในอนาคต ปี 2559 จะดีขึ้น

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 1 มกราคม 2559

ปีที่: -

ฉบับที่: 24186

Col.Inch: 107.71 Ad Value: 236,962

หน้า: 22(บน)

PRValue (x3): 710,886

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: การเกษตรปี 2559 ยังมีปัจจัยเสี่ยง



สำหรับแนวทางการพัฒนาและมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงภายนอก ประกอบด้วย แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2558-2559 ยังคงมีการติดตามความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวและการปรับตัวที่ดีขึ้น เศรษฐกิจไทยจึงยังคงมีอัตราเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนตามไปด้วย

ต่อระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ไทยส่วนที่เกี่ยวข้องมองว่า จำเป็นต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจในกลุ่มมากยิ่งขึ้น



ขึ้น โดยเฉพาะการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) เพื่อสร้างอำนาจความเข้มแข็งในการต่อรองทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และเศรษฐกิจภาคอื่นๆด้วย

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศทางเศรษฐกิจการเกษตรที่เกิดขึ้นก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ คือ ปัจจัยภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยธรรมชาติหลัก คือ ปัญหาภัยแล้งที่แสดงโดยปริมาณน้ำในเขื่อนหลักที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล ลีริกิต และเขื่อนอื่นๆ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการขยายตัวของการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร

เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวสำหรับการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด และเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ควบคู่การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร แม้ว่าแนวโน้มดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา จะยังคงทรงตัว ก็ยังจำเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรเพื่อให้อาจสามารถขยับระดับราคาสินค้าเกษตรได้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย

ซึ่งแนวโน้มคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 โดยปัจจัยสนับสนุนที่

ทำให้ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวได้ในปี 2559 นั้นเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น มีการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่จะไม่รุนแรงไปกว่าปี 2558 อีก

สำหรับประเทศไทยมองกันว่า การกำหนดนโยบายด้านการเกษตรต่าง ๆ ของรัฐบาล ได้แก่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ การแก้ปัญหา IUU เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ การกำหนดมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ และเขตเกษตรเศรษฐกิจ เหล่านี้จะเป็นตัวแปรที่ค่อนข้างสำคัญ

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้กลับมาฟื้นตัวในทิศทางบวก แต่อาจจะยังมีความเสี่ยงในเรื่องภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกปี 2559 รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยที่จะต้องจับตาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ชวัญของแผ่นดิน

วารสารมูลนิธิ: landactionthai.org, Local Act

เจือนไขอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร



เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เปิดเผยผลศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557 โดยจัดจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงสุดของภาคการเกษตรไทย คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา คือ ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในกำกับของกระทรวง ตามลำดับ

ซึ่งสาเหตุสำคัญของการก่อหนี้และความยากจนของเกษตรกร คือ เกษตรกรเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะ อีกทั้งเกษตรกรไม่มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการผลิต โดยที่ผ่านมา เกษตรกรยังคงมีหนี้สินค้างชำระ

กองทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากกองทุนเน้นให้ความสำคัญการอุดหนุนเงินมากกว่าการพัฒนาศักยภาพและอาชีพ ซึ่งมีมาตรการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุส่งผลให้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

โดยมีรายละเอียดแนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอในเชิงหลักการ คือ ภาครัฐควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการสร้างและร่วมกันใช้กฎกติกา และวิธีการของภาคประชาชน ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐจะต้องพัฒนาและใช้ระบบการคัดเลือกเกษตรกรที่ดี มีการวางกรอบในการพัฒนาฐานข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงวางระบบติดตามที่เน้นการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และที่สำคัญ คือ ภาครัฐไม่ควรเน้นให้ความช่วยเหลือด้วยการเติมเงินหรือใช้เงินเป็นตัวตั้ง

แต่ควรสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

แม้ว่าผู้เขียนยังไม่ได้อ่านรายงานการศึกษาฉบับเต็ม แต่เห็นว่าข้อเสนอจากงานวิจัยชิ้นนี้ของ TDRi เป็นข้อเสนอที่ดี และสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ที่สำคัญคือการกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งพบว่ามีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์หลายเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหา บางครั้งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สามารถช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรเอาไว้ได้

ปัจจุบันมีหน่วยงานและกลไกรัฐที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินและรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรอยู่หลายหน่วยงาน ได้แก่ 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) กองทุนฯ ส.ป.ก. 2.กระทรวงการคลัง เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 3.กระทรวงมหาดไทย เช่น ศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง 4.กระทรวงยุติธรรม เช่น กรมบังคับคดี ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น 5.องค์กรอิสระ เช่น กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

จะเห็นได้ว่า มีกลไกรัฐที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสังกัดอยู่ใน 4 กระทรวงหลัก และ 1 องค์กรอิสระ อย่างไรก็ตาม บทบาทภารกิจบางหน่วยงานมีความทับซ้อนและแตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับนโยบายและกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น บางหน่วยงานหรือกองทุนจะครอบคลุมเฉพาะปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระบบหรือหนี้ในระบบเท่านั้น เช่น กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และบางหน่วยงานจะครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบของเกษตรกร เช่น กองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน เป็นต้น ที่ผ่านมารัฐบาล คสช. มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเชิงระบบ โดยใช้แนวทางการบูรณาการหน่วยราชการภาครัฐทุกส่วนเข้าไปแก้ไข โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร (ศกป.) ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (อำนาจ ปะติเส) เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดรวมไปถึงตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทย กรมบังคับคดี กระทรวงการคลัง รวม 18 คน

โดยได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 9 กองทุน วงเงิน 4,500 ล้านบาท 2.หนี้โครงการของรัฐ (คชก.) ภายใต้เงื่อนไข 10 ข้อ การจำหน่ายหนี้สูญกรณีเกษตรกรที่เป็นหนี้โครงการของรัฐและไม่สามารถชำระหนี้ได้ 3.หนี้สินเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 8.18 แสนราย วงเงิน 1.16 แสนล้านบาท แบ่งเป็นโครงการปลดเปลื้องหนี้เกษตรกรรายย่อย 2.8 หมื่นราย งบประมาณ 4,000 ล้านบาท โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพ 4.5 แสนราย งบประมาณ 4.8 หมื่นล้านบาท โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ 4.5 แสนราย งบประมาณ 6.4 หมื่นล้านบาท 4.หนี้ภาคประชาชนหรือหนี้สหกรณ์ หนี้นอกระบบ หรือหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมพบว่าความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นไปค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะปัญหาการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น กรณีหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร ที่กำลังจะถูกฟ้องร้องและจะถูกยึดที่ดินทำกิน และยังติดขัดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ

จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายเกษตรกรที่ทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สามารถสรุปเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค และข้อเสนอเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงความช่วยเหลือจากกลไกและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินได้เพิ่มขึ้น ดังนี้

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ควรนำสถานการณ์ปัญหาของเกษตรกรเป็นตัวตั้งและประเมินจากสภาพความเป็นจริงของสังคมภาคเกษตรที่เปลี่ยนไป

เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ แต่กฎเกณฑ์ของกองทุนบางแห่งยังจำกัดความช่วยเหลือเฉพาะหนี้ในระบบ ช่วยเหลือเฉพาะกรณีหนี้เร่งด่วนฉุกเฉิน รวมไปถึงจำกัดความช่วยเหลือหนี้เพื่อเกษตรกรรรมเท่านั้น แต่ความเป็นจริงรายได้จากอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวไม่เพียงพอ เกษตรกรจำนวนมากมีการนำเงินกู้เพื่อลงทุนทั้งในและนอกภาคเกษตร หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัย

การแก้ไขความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการประเมินหลักประกันที่ดินเกษตรกร โดยพบว่า ในขั้นตอนประเมินราคาที่ดินของเกษตรกรที่หลุดจำนองและขายทอดตลาด เป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์จากนายทุน ที่ต้องการซื้อซื้อที่ดินเกษตรแปลงสวยราคาถูก เกษตรกรจำนวนมากได้ราคาประเมินที่ดินเพื่อชดใช้หนี้ต่ำกว่าราคาตลาดเกือบเท่าตัว บางรายที่ดินเหล่านั้นหลังขายทอดตลาดไปแล้วยังไม่ครอบคลุมมูลหนี้ และบางรายต้องถูกยึดที่ดินและที่อยู่อาศัย ผินสุตท้ายเพื่อชดใช้หนี้ดังกล่าว ■

'เกษตรอัจฉริยะ'สู่เกษตรอาเซียน



เครื่องจักรปลูกข้าวใช้ทดแทนแรงงานคน

● บุขกร กุ๊ส

ข ยานนโยบายรัฐบาลเรื่องโซนนิ่งพื้นที่ การเกษตรสู่การปฏิบัติในชื่อโครงการ "เขตข้าวไทย" ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมสำหรับการทำนาข้าวทั้งประเทศ โดยประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี จีพีเอส นำร่องโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ กรมการข้าว เสริมทัพด้วยสิ่งประดิษฐ์ทางการ เกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น เครื่องจักรปลูกข้าว หุ่นยนต์ปราบวัชพืชและ หมอดินอัจฉริยะ

เป้าหมายหลักคือ การแก้ปัญหาให้กับ เกษตรกรไทย ที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากการผลิตต้นทุนสูงจากการนำเข้าปุ๋ยเคมีและ สารเคมี ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแบบ แม่นยำตามสภาพทรัพยากรและความต้องการ ระบบชลประทานไม่เพียงพอ และการขาดข้อมูล การตลาดเพื่อวางแผนผลิต ขาดการเชื่อมโยง ระหว่างพ่อค้าคนกลางกับระบบการผลิต

เขตข้าวไทยก้าวไกลสู่เกษตรไทย

ศ.อรรถชัย จินตะเวช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาล คสช. อยู่ใน ช่วงดำเนินการ "โซนนิ่ง" เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตร

โดยให้เลือกปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ แต่คงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาออกมา เป็นระยะๆ จากหลายส่วน

ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การจัดเขตผลิตข้าว (<http://carsr.agri.cmu.ac.th/projects/irpzvii/>) การใช้น้ำแบบมีประสิทธิภาพ โดยการให้น้ำแบบเบี่ยงกลับแห่งในนาข้าว ทำให้ลด การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดย ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตพืช การ พยายามผลผลิตข้าวและพืชหลักสำคัญ 3-6 เดือน ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเก็บและใช้ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างแม่นยำ เป็นต้น

ข้อดีของการจัดเขตผลิต คือ ปกป้องและ รักษาที่ดินที่เหมาะสมกับการเกษตรสำหรับการ ผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง ผลิตได้ตรงความ ต้องการตลาดและคุ่มทุน ผู้บริโภคทราบแหล่ง ผลิต ตามหลักสากลของวงวิชาการนานาชาติตาม คัญภาพของทรัพยากรเกษตร ด้านกายภาพและ ชีวภาพ (ฝน ชลประทาน ดินทราย ดินเหนียว ดินเค็ม ดินเปรี้ยว พรุ ฯลฯ)

ทว่ามีข้อเสียคือ ราคาที่ดินแตกต่างกันในแต่ละ เขต ความไม่ต่อเนื่องในด้านนโยบายการจัดเขต

และกรรมสิทธิ์ที่ดินเกษตร ทำให้มีการขายที่นาและเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดของข้อมูลไม่มากพอที่จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ ทำให้กำหนดเขตผิดพลาด ไม่มีระบบฐานข้อมูลมาตรฐานกลาง ทำให้แต่ละหน่วยสร้างมาตรฐานเฉพาะหน้าที่ขาดการบูรณาการ

“ระบบทำให้เห็นว่า จุดไหนเหมาะสมกับการปลูกมาก ปลูกปานกลาง ปลูกน้อย รวมถึงไม่เหมาะแก่การปลูกเลย ซึ่งหากพื้นที่ไหนเหมาะสมแล้วก็ต้องต่อยอดว่า จะเพิ่มมูลค่าของข้าวในจุดนั้นอย่างไร หากไม่เหมาะสมแล้วควรจะไปแก้ไขอย่างไร หรือแนะนำให้เกษตรกรปลูกอะไรให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยจะนำเทคนิควิธีการจากกรมการข้าว เข้ามาช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรในพื้นที่”

เตรียมรับมือเออีซีด้วยองค์ความรู้

ศ.อรุณชัย มองว่า ในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มีการศึกษาผลกระทบและสร้างทางเลือกเพื่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง เน้นการลดต้นทุน ลดความเสี่ยง พึ่งพาตนเอง การเกษตรปลอดภัย บริโภคผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตนเอง เข้าสู่ยุคอาเซียนเป็นหนึ่งในแต่หลายกหลายวัฒนธรรมและมี

ในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มีการศึกษาผลกระทบและสร้างทางเลือกเพื่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง เน้นลดต้นทุน ลดความเสี่ยงพึ่งพาตนเอง



การวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียม

ความรู้ลึกเป็นพี่น้องกัน มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านเกษตรโดยหน่วยภาครัฐ

เช่น สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัย ยุคการเก็บข้อมูลโดยเครื่องจักรกล (Machine2Machine: M2M) ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things : IoT) และการประมวลผลมหาข้อมูล (Big data analytic)

สำหรับข้อเสนอแนะในฐานะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศ

เพื่อนบ้านได้หลังจากเปิดเออีซีนั้น ควรสร้างระบบและเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและหน่วย/สถาบันการศึกษาในภูมิภาคที่มีการเรียนรู้ระบบการผลิตและบริโภค และให้เข้าใจความเป็นหุ้นส่วนของระบบการผลิตและบริโภคของประชาชนในอาเซียน

สร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ อาหารรายมือและผู้บริโภคในระดับเมือง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน สร้างและเพิ่มความสามารถของศูนย์วิจัยต่างๆ และแหล่งวิชาการสาขาต่างๆ ในพื้นที่ให้รวมตัวกันกับชุมชนเกษตร โดยการสร้างเทคโนโลยีเกษตรลดเสี่ยง ลดต้นทุน เพิ่มการพึ่งพาตนเอง

นวัตกรรมลดต้นทุนการผลิต

ด้าน นายบัญญัติ เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงแนวโน้มนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรไทยว่า เริ่มต้นจาก “เครื่องจักรปลูกข้าว” ที่ใช้ทดแทนแรงงานคนเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลงทุน

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/eureka

วันที่: ศุกร์ 1 มกราคม 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 9962

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 93.47

Ad Value: 224,328

PRValue (x3): 672,984

คลิ๊ป: ๓๓

หัวข้อข่าว: idea: 'เกษตรอัจฉริยะ'สู่เกษตรอาเซียน

ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของ “ปุ๋ยสั่งตัด” จากปัจจุบัน เกษตรกรไม่มีการตรวจวัดดิน ต้นข้าวก็เปรียบเสมือน ร่างกายคน หากจะให้ยารักษาก็ต้องเจาะเลือดตรวจ ก่อนดินก็เช่นกัน จึงต้องมีการตรวจดินก่อนให้ปุ๋ย ในรูปแบบของหมอดินอัจฉริยะทำเป็นตู้เล็กอยู่ประจำ หมู่บ้านให้เกษตรกรนำดินมาวิเคราะห์ธาตุอาหาร ในดินพร้อมกับบอกวิธีแก้ไขเพื่อให้ดินดีขึ้น ส่งผลให้ ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี

ผู้อัจฉริยะดังกล่าวจะใช้ผ่านระบบออนไลน์ ส่งให้สามารถทำแมพปิ้งดินทั่วประเทศได้ว่า คุณภาพดินเป็นอย่างไร โซนไหนควรจะปลูกพืช อะไร ซึ่งตรงนี้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมช่วยไม่ได้ เพราะไม่สามารถตรวจค่าเคมีในดินในพื้นที่ได้

สิ่งที่จะทำต่อคือ การกำจัดวัชพืชเพราะเป็น ปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดการใช้สารเคมี ด้วยการ ประดิษฐ์ “เครื่องปราบวัชพืช” โดยกลไกทาง แมคคานิค ใช้เทคโนโลยีคล้ายหุ่นยนต์ มีกล้องซีซีทีวี จับภาพในการกำจัดวัชพืช ช่วยให้เกษตรกร ลดต้นทุนการจ้างแรงงาน ลดการการใช้สารเคมี

“ภายใน 2-3 ปีนี้ เราพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ ออกมาเพื่อช่วยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ที่สำคัญเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ไม่ หิวหว่าไปตามกระแสตลาดและการเมือง สามารถ แข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีและรองรับการเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ ในอนาคต”นายปัญญากล่าว

บัตรประจำตัวประชาชน...สิ่งที่คุณต้องมี (2)



เมื่อครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีบัตรเอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรครั้งแรกและบุคคลที่ต้องมีบัตร หลายคนอาจไม่ทราบว่านับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนจนถึงปัจจุบัน คนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนใช้กันมาแล้วทั้งหมด 5 รุ่น (เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2486) รุ่นที่ใช้ปัจจุบันนี้เรียกว่าบัตรประจำตัวประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ **บัตรสมาร์ทการ์ด** (Smart Card) เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2548 เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะให้ประชาชนมีบัตรเพียงใบเดียวใช้แทนบัตรทุกประเภทที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สะดวกในการพกพา รวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐในการออกบัตรประเภทอื่นๆ

บัตรประจำตัวประชาชนเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด จะมีไอซี ชิป (IC Chip) ฝังไว้ในตัวบัตร เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับจัดเก็บข้อมูลจากหลายหน่วยงานและข้อมูลพื้นฐานของผู้ถือบัตร โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ โดยข้อมูลนี้จะแสดงที่ตัวบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ศาสนา และที่อยู่ และส่วนที่สอง คือ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ ประวัติการย้ายที่อยู่ ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการจัดเก็บไว้เพื่อเป็นหน่วยข้อมูลที่สำคัญในการไปติดต่อใช้บริการจากรัฐหรือเอกชน

โดยไม่จำเป็นจะต้องเตรียมหลักฐานที่ทางราชการออกไปแสดงอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งงบประมาณในการสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่อาจซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดความสะดวกในการไปติดต่อราชการ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ นำมาใช้แล้ว เช่น สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานเหล่านั้น

ถึงแม้จะมีการจัดเก็บข้อมูลของประชาชน หรือของหน่วยงานหลายๆ เรื่องไว้ในบัตรสมาร์ทการ์ดก็ตาม แต่การจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรด้วย โดยการเสียบบัตรเข้ากับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดและให้เจ้าของบัตรวางนิ้วชี้ เพื่ออนุญาตให้อ่านข้อมูลก่อนทุกครั้ง ประชาชนทุกคนที่มีบัตรสมาร์ทการ์ดจึงไม่ต้องกังวลว่าบุคคลภายนอกจะล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บไว้ในบัตร และไม่ว่าบัตรของท่านจะสูญหายหรือบุคคลใดเก็บบัตรได้ แล้วนำบัตรไปเสียบเข้าเครื่องอ่านบัตร ก็ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรของท่านได้ ตราบใดที่ท่านไม่ได้อนุญาตโดยการวางนิ้วบนเครื่องอ่านบัตร ยกเว้นหน่วยงานที่ออกบัตรเท่านั้น และหากพบการทุจริตปลอมแปลงบัตรสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์ 1548

บัตรประจำตัวประชาชนใบเล็กๆ แต่มีความสำคัญไม่เล็กตามขนาด เมื่อทราบถึงความสำคัญแล้ว ก็อย่าละเลยหรือหลงลืมทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อบัตรหมดอายุ สูญหาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ รวมไปถึงการต้องพบบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้สำหรับแสดงตนในโอกาสต่างๆ ด้วยนะครับ

'ข้าว-ยาง-ปาล์ม' อ่วมมอรัย

■ สิทธิณี ห่วงนาค

สถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในปี 2558 ถือว่าตกอยู่ในภาวะไม่สู้ดีนัก เพราะแม้ผลผลิตน้อยเพราะมีปัญหาเรื่องน้ำ แต่กลับพบว่าราคาสินค้าไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น จนทำให้รายได้ภาคเกษตรของไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างซบเซา กำลังซื้อของคนส่วนใหญ่จึงอับเฉา

สาเหตุหลักมาจากสินค้าเกษตรเหล่านั้นพึ่งการส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบและประเทศคู่ค้ามีปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2559 จะมีปัญหาการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เข้ามาเป็นตัวแปรเพิ่มขึ้น

สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเมินว่า แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% มูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท จากปี 2558 ที่หดตัวอยู่ที่ 4.2%

ปัจจัยที่ทำให้ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวได้ในปี 2559 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐ รวมถึงการลงทุนในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และคาดการณ์ว่าสถานการณ์ดินฟ้าอากาศจะไม่รุนแรงไปกว่าปีนี้

ขณะเดียวกัน ผลจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ จะทำให้ต้นทุนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลดีต่อการส่งออกและคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคเกษตรในปี 2559

สาขาพืชจะมีการขยาย

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรปี 2559

	2558	2559
■ ภาคเกษตร	-4.2	2.5-3.5
■ สาขาพืช	-5.8	3.0-4.0
■ สาขาประมง	-1.3	1.5-2.5
■ สาขาปศุสัตว์	2.2	1.5-2.5
■ สาขาบริการทางการเกษตร	-4	1.1-2.1
■ สาขาป่าไม้	2.8	2.8-3.8

หน่วย: %

มูลค่าส่งออก
1.4
ล้านล้านบาท



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โพสดีกราฟฟิก

ตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-4 % จากปี 2558 ที่หดตัวลงไปกว่า 5.8% โดยคาดว่าผลผลิตข้าวปี 2558/2559 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 27-28 ล้านตันข้าวเปลือก จากปี 2557/2558 ที่มีปริมาณ 26 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากขบวนการปลูกต่อเนื่อง และราคาจะเป็นไปตามกลไกตลาดเนื่องจากไม่มีนโยบายแทรกแซงใช้ในประเทศประมาณ 9.5-10 ล้านตันข้าวเปลือก

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านประสบภัยแล้งเช่นกัน ทำให้ราคาข้าวปี 2559 คาดว่าจะปรับสูงขึ้นจากปี 2558 ตามกลไกตลาด ซึ่งในปี 2558 ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 1.28 หมื่นบาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 7,800 บาท/ตัน

สศก.ได้ติดตามถึงสถานการณ์การภัยแล้ง การผลิตและการตลาดข้าวของประเทศ โดยปี 2558 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปี

เพาะปลูก 2558/2559 รวมทั้งประเทศมีทั้งหมด 55.95 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.59 ล้านไร่ หรือ 8% เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 53 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4 ล้านไร่ 9% ผลผลิตรวม 22 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 3.07 ล้านตันข้าวเปลือก 12%

สำหรับการผลิตข้าวนาปรังปี 2559 (ปีเพาะปลูก 2558/2559) ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในช่วงเดือน พ.ย. 2558-เม.ย. 2559 คาดว่าจะปลูกประมาณ 6.5 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 4-5 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก

ด้านการส่งออกปี 2559 คาดจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่งและคู่ค้าชาวไทย

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้สินค้าเกษตรที่ต้องติดตามด้านราคาคือ

พืชที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน คือ ปาล์มน้ำมัน อ้อย เนื่องจากราคาน้ำมันมีผลผลิตประมาณ 11.68 ล้านตัน ราคาขายคาดว่าจะใกล้เคียงปี 2558 โดยหากราคาน้ำมันโลกยังผันผวนและลดลง คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบจะอยู่ที่ 18-23 บาท/กก. และสต็อกน้ำมันของไทยอยู่ในเกณฑ์สูงประมาณ 4 แสนตัน จากสต็อกมันคง 2.5 แสนตัน

นอกจากนั้น สินค้าปาล์มยังต้องติดตามใกล้ชิดเนื่องจากราคาจากมาเลเซียผลิตได้มากกว่าและราคาถูกกว่าไทย

ขณะที่ยางพาราคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 4.32 ล้านตัน พื้นที่ประมาณ 19.61 ล้านไร่ ราคาคาดว่าจะลดลงจากปี 2558 ที่อยู่ระหว่าง 40-43 บาท/กก.

เชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า คาดว่าผลผลิตยางพาราจะมีประมาณ 4 ล้านตัน ส่วนราคาเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก เนื่องจากขึ้นกับตลาดโลกที่มีการซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อ กยท. ยกเลิกการขายยางในสต็อก 4 แสนตันให้กับทางการจีน คณะกรรมการบริหาร กยท.ได้มีการเตรียมตั้งคณะกรรมการระบายนายกขึ้นมา 1 คณะ เพื่อจะได้ขายยางกันต่อไป และเชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2558/2559 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 4.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557/2558 ผลิตได้ 4.8 ล้านตัน แต่คาดว่าจะมีความต้องในปีละ 5.3 ล้านตัน เพิ่มจากปี 2558 ประมาณ 2 แสนตัน

ด้านธุรกิจประมง **สมศักดิ์ ปณิต์ธยาศัย** นายกสมาคมกุ้งไทย คาดว่า ผลผลิตกุ้งปี 2559 มีประมาณ 2.6 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 13%

ด้านการส่งออก จากข้อมูลการส่งออกกุ้งเดือน ม.ค.-ต.ค. 2558 อยู่ที่ 127,871 ตัน มูลค่า 44,256 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ปริมาณลดลง 1.21% มูลค่าลดลง 14.43% ซึ่งให้เห็นว่า ไทยสามารถรับมือและแก้ปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ได้ดีขึ้น และปี 2559 ผลผลิตกุ้งจะดีขึ้นเป็นลำดับ ขณะที่ผลผลิตกุ้งโลกมีแนวโน้มลดลง

ปี 2559 จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมกุ้งไทยอีกรอบ

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องเร่งแก้ปัญหาการกีดกันการค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องแรงงาน/แรงงานทาส เพราะจะเป็นประเด็นที่ถูกกดดันจากประเทศคู่ค้าด้วย

BUSINESS**A bumpy ride**

Thailand's economic recovery in the New Year is expected to be "narrow and bumpy" due to headwinds affecting exports, domestic consumption and private investment, says Credit Suisse.

8**NEW YEAR: BURNING ISSUES**

Buckle up for a rough ride

Threats to the economy remain with many industries still struggling, but there are reasons to be hopeful

'Bumpy' road ahead as economy turns page

Thailand's economic recovery momentum in the new year is expected to be "narrow and bumpy" due to headwinds affecting exports, domestic consumption and private investment, says Credit Suisse.

"While tourism should remain resilient, more difficult base effects mean the growth rate will likely be halved in 2016," said Santitarn Sathirathai, the Singapore-based head of economic research for Southeast Asia and India at Credit Suisse.

"We are generally more cautious on private sector spending and exports."

Credit Suisse forecasts 2016 GDP growth at 2.9%,

down from 3% projected earlier.

The Bank of Thailand recently slashed its economic growth forecast for 2016 to 3.5% from 3.7%, citing external downside risks associated with the Asian economic slowdown and geopolitical conflicts denting global demand and tourist confidence.

The central bank identified drought as the main internal risk to growth.

Thailand has become more reliant on China's domestic spending to generate export volume. China's structural slowdown is expected to persist, led by a downturn in investment, Mr Santitarn said.

"Importantly, China is no longer just a factory that imports intermediate inputs from the region to make final products for consumers elsewhere, it has become an important final source of demand



TOT's labour union called a meeting in October 2015 to oppose plans to auction two licences on the 900MHz spectrum. TOT is among state enterprises in need of reform.
PATTARAPONG
CHATPATTARASIL

for exports from Thailand," he said.

Anaemic export growth also has a negative implication for private investment, he said, adding that historical data suggest a cautious view in accordance with sluggish shipment growth.

Exports of goods and non-factor services are projected to grow by a modest 2% in 2016, according to Credit Suisse.

Eroding competitiveness could pose further headwinds to investment in Thailand, said Mr Santitarn, noting how giant electronics makers Samsung and LG have moved TV production to Vietnam and Panasonic has announced a relocation of its appliance factories.

"Public spending should stay robust, but the spillover into private sector spending will likely remain lacklustre," he said.

Thai aviation sector still facing cloudy skies

One of the hottest issues facing close scrutiny in 2016 is whether Thailand will be able to remove the embarrassing red flags placed by two global aviation auditors last year.

The removal of the Civil Aviation Organization (ICAO) red flag and the reinstatement of safety ratings by the US Federal Aviation Administration (FAA) are crucial to getting the Thai civil aviation industry back on course.

Although some progress has been made to remedy the aviation safety deficiencies found by the ICAO and FAA in 2015, Thai authorities have remained slow in resolving the issues.

For the time being at least, nobody is able to offer a specific time frame for when the entire procedure to tackle the "significant safety concerns" — the term used by the ICAO — will be completed.

The uncertainty is the result of "disarray stalling air safety review, a lack of leadership, unity and discipline" on the part of the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), which has replaced the now-defunct Department of Civil Aviation, whose safety oversight lapses were at the centre of the ICAO and FAA penalties.

These are the root causes pinpointed by the Command Centre for Resolving Civil Aviation Issues, chaired by Air Force commander-in-chief Tritos Sonchaeng.

The CAAT was also taken to task for failing to seek cooperation with the state sector required to solve the problems and has not committed itself to the problem-solving process.

Furthermore, the agency was charged with disobeying directives issued by the command centre, concealing information and providing false information.

The criticisms have contributed to uncertainty over whether Thailand can extricate itself from the restrictions arising from the ICAO and FAA rulings.

Until the restrictions are removed, Thai-registered airlines will be left in a state of limbo, not being allowed to pursue expansion but struggling

to maintain their status quo, at best.

The essence of the ICAO's red-flagging and the FAA's downgrading to Category II is broadly similar, meaning that Thai-registered airlines are not allowed to open new routes, nor raise the frequencies of existing flights to foreign countries, nor change aircraft types already deployed on current services.

But the application of the ICAO's verdict is not strictly binding, depending on the judgement of individual foreign countries, which explains why few countries have actually enforced the restrictions as guided by the global auditors.

However, there is some optimism that the entire fiasco could be fixed towards the end of 2016, but that remains to be seen.

Ripple effect sought from investment boost

Public and private investment is expected to speed up substantially in 2016, spurring income distribution to poor earners.

Supant Mongkolsuthree, chairman of the Federation of Thai Industries, said some positive factors would help accelerate public and private investment in the new year.

Those factors will include government attempts to rev up investment in infrastructure megaprojects as the global economy revives, sparking demand for exports, elevating production capacity and eventually leading to economic expansion.

"What we will see for sure is the government's investment in mega infrastructure," Mr Supant said. "We will see private investment grow further and at a higher rate" compared with 2015 investment, he added.

According to the Board of Investment, investment value is expected to reach a target of 450 billion baht in 2016, up from a goal of 210 billion in the past year.

"The government policy will be implemented and have a positive impact on investment, pushing public and private investment to rise further," Mr Supant said, adding that such policies should also have a positive impact in the long term.

Another key government policy is to promote targeted industries in clusters to help boost investment in several sectors.

Oil and gas reserves rapidly wearing thin

Thailand's domestic petroleum proven reserves are thought to have declined over the past decade from 10 years to as low as seven years.

Oil and gas exploration in the past 20 years has produced only two major natural gas resources — Arthit and the Malaysia-Thailand Joint Development Area.

Other oil and gas resources have only small vol-

umes, such as the onshore Dong Moon gas site and the offshore Wassana oil site.

The 21st round of petroleum exploration and production has been delayed since 2007 due to protests by civilian and non-governmental groups who want energy policymakers to change the licensing method from the concession system to a new production-sharing contract system.

In response to the protests, the government amended the Petroleum Act of 1971, which will be implemented in 2016.

Major petroleum resources are under the concessions of Chevron (Thailand) on the Erawan gas field and PTT Exploration and Production Plc on the Arthit gas field. They will respectively expire in 2022 and 2023 and cannot be extended. Arthit and Erawan provide about 70% of Thailand's gas production.

Energy Minister Anantaporn Kanjanarat said clearer directions for the future of Erawan and Arthit would be finalised this year.

Energy Policy and Planning Office director-general Twarath Sutabutr said major generating resources should be shifted from gas to coal, while the rest should come from renewable energy and imported energy from neighbouring countries.

The change from gas to coal is to avoid gas disruption, which could happen more often due to frequent maintenance.

Gas provides about 65% of Thailand's power generation.

Policymakers say coal-fired power plant developers and operators will use state-of-the-art technology to deal with greenhouse gas emissions.

At the end of 2036, gas will provide only 35% of power supply, coal 25%, renewable energy 20% and imported power 20%.

Drought threat lingers over agriculture forecast

Drought could continue to negatively affect Thailand's agriculture this year, trimming the outlook for the farm economy.

Thailand's agricultural sector contracted by 4.2% in 2015 year-on-year as a result of a drought, mostly in the North and Northeast, said the Office of Agricultural Economics (OAE).

Despite an optimistic outlook from the OAE this year, the agency conceded that a water shortage caused by a delay in rainfall around May is a major risk, possibly altering the growth projection for the sector of 2.5% to 3.5%.

The El Nino climate phenomenon was blamed for lowering water levels in reservoirs and causing an insufficient rainy season last year, affecting crops and rice growing. The dry spell prompted the government to encourage farmers to postpone planting rice for two months, especially in rain-fed rice plantations. The postponement is a major reason crops contracted by 5.8% in 2015.

The OAE believes the climate this year will not

be as bad as last year. Other positive factors include the government's economic stimulus measures, higher investment in the agricultural sector and the government's agricultural projects.

The Agriculture and Cooperatives Ministry started its farm restructuring projects in late 2015 to improve management efficiency, cut production costs and increase yields for rice and maize. The "motor pool" model was designed to support farm equipment such as harvesters and milling machines for farm cooperatives nationwide.

To deal with another drought, the ministry may ask rice farmers in 22 irrigation-fed provinces to suspend growing second-crop rice again in 2016. It also set aside a budget of 39 billion baht for the Royal Irrigation Department to add 300,000 rai of irrigation area in 2016.

Seree Supharatid, director of Rangsit University's Center on Climate Change and Disasters, has warned that Thailand may suffer a severe dry season earlier than expected this year. With depleted water starting in the first quarter, the farm sector is likely to be affected if efficient water saving does not take place in advance, he said.

State enterprise reform tops cabinet agenda

A draft bill governing 57 state enterprises is set to go before the cabinet this month. If approved, it will pave the way for the establishment of a national holding company to which 12 corporatised state enterprises will be transferred in the first phase.

The national holding firm will be responsible for appointing executives and directors, serving as a buffer to prevent politicians from exploiting state enterprises for pork-barrel policies as in the past, while raising efficiency to boost revenue and scale down burdensome budgets.

The draft bill is in line with the government's plan to overhaul state enterprises, most of which have long been influenced by politicians who appoint aides and other proxies to boards or top executive positions in order to fulfil populist campaign pledges.

The State Enterprises Policy Commission (superboard) chaired by Prime Minister Prayut Chan-o-cha found that most state enterprises have low profitability: they have combined assets of 12 trillion baht, but their aggregated annual net profit amounts to 300 billion baht — a return on assets of less than 3%.

Among the 12 corporatised state enterprises to be transferred to the holding company, wholly owned by the Finance Ministry, are PTT, Krungthai Bank, TOT, CAT Telecom, MCOT, Thai Airways International, Airports of Thailand and the State Railway of Thailand.

The remaining 45 state enterprises will be supervised by the State Enterprise Policy Office. Sepo director-general Ekniti Nitithanprapas said the bill would come into force by August.



Villagers try fishing at a dry canal in Saraburi. Drought may hit Thai agriculture earlier than expected this year. THANAPAK KHUNTON

สศก.คาดแนวโน้มเกษตรปี 59 เป็นต้น

สศก.แถลงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 58 หดตัวร้อยละ 4.2 แฉงสาขาพืช ประมง บริการทางการเกษตร หดตัว ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น คาดปี 2559 ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น เช่น โครงการ motor pool การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่จะไม่รุนแรงไปกว่าปีนี้

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2558 พบว่า หดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยสาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2558 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการผลิตพืชไร่และข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สำคัญของประเทศ ประกอบกับในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปรังออกไปในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งในส่วนของการทำประมงหดตัว เป็นผลมาจากการยกเลิกสัมปทานประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงให้ถูกต้องและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การลดต้นทุนการผลิต ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในส่วนของการผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวกส่งผลให้ผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาโรคตายด่วน ในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงคลี่คลายลง ทำให้มีปริมาณผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลงไปด้วย

หากจำแนกแต่ละสาขา จะพบว่า สาขาพืชในปี 2558 หดตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยผลผลิตพืชสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย ทุ



เรียน มังคุด และเงาะ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงและสภาพอากาศที่แปรปรวน สำหรับผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมีมันสำปะหลัง มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีและความต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น และอ้อยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานของภาครัฐ

สาขาปศุสัตว์ในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากระบบฟาร์มส่วนใหญ่มีมาตรฐาน มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่ดี ประกอบกับความต้องการของตลาดยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ ทั้งไก่เนื้อ สุกร ไช้ไก่ โคเนื้อ และน้ำนมดิบ มีปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้านราคาสินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ โคเนื้อ และน้ำนมดิบ เนื่องจากผลผลิตโคเนื้อยังไม่เพียงพอับความต้องการบริโภค ทำให้ราคาสูงขึ้น ส่วนน้ำนมดิบมีราคาสูงขึ้นจากการปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น และการปรับตัวตามคุณภาพน้ำนมดิบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ เนื่องจากการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นทำให้มีปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นมาก

สาขาประมงในปี 2558 หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือในภาคใต้ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกสัมปทานประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาประมงให้ถูกต้องและยั่งยืน

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: อาทิตย์ 3 มกราคม 2559
ปีที่: 14 ฉบับที่: 4421
Col.Inch: 116.76 Ad Value: 105,084
หัวข้อข่าว: สศก.คาดแนวโน้มเกษตรปี 59 พื้นตัว

หน้า: 9(บน)
PRValue (x3): 315,252
ศิลปิน: ชาว-ดำ



ทำให้เรือประมงบางส่วนต้องหยุดการทำประมง สำหรับกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาโรคตายด่วนคลี่คลายลง ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ในส่วนของผลผลิตจากประมงน้ำจืดมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตสำคัญ โดยราคากุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยลดลง เนื่องจากผลผลิตกุ้งของไทยและประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์ และเวียดนาม มีปริมาณมากขึ้น ทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เป็นผลให้ราคากุ้งในตลาดโลกลดลง และทำให้ราคากุ้งในประเทศลดลงตามไปด้วย

สาขาบริการทางการเกษตรปี 2558 หดตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยการจัดบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และการให้บริการเกี่ยวหัวข้าวลดลง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวหน้าปีและนาปรังลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง อย่างไรก็ตาม การขยายพื้นที่เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมการปลูกอ้อยของรัฐบาลและโรงงานน้ำตาล ทำให้มีการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถตัดและเก็บเกี่ยวอ้อยเพิ่มขึ้น

สาขาปศุสัตว์ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไข่ยางพารา ไข่สุกคัลลิส ถ่านไม้ รั้งหนางแอน และครั่ง สำหรับไข่ยางพาราเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น ประกอบกับการดำเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและส่งเสริมการตัดโค่นพื้นที่สวนยางพาราเก่าที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าและปลูกทดแทนด้วยยางพารา

พันธุ์ดีหรือพืชเศรษฐกิจอื่น ผ่านการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จนมีพื้นที่ตัดโค่นเกินกว่าพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 ซึ่งปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวได้ในปี 2559 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น เช่น โครงการ motor pool การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่จะไม่รุนแรงไปกว่าปีนี้ อีกทั้งคาดว่าราคากุ้งที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมทั้งการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ การแก้ปัญหา IUU เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) การพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ การกำหนดมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ และเขตเกษตรเศรษฐกิจ (zoning) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้กลับมากฟื้นตัวในทิศทางบวก แต่อาจจะยังมีความเสี่ยงในเรื่องภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกปี 2559 รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

ปากีสถาน ไทย เวียดนาม และ สหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มลดลง ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการระบายข้าวของรัฐ ในขณะที่ทั่วโลกเกิดภัยแล้งการทำนาขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ต้องเผื่อสำรองเรื่องวิกฤติอาหาร รวมทั้งราคาข้าวที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว

ส่วนในระยะสั้นปี 2559 หลังจากที่รัฐบาลไทยระบายข้าวในสต็อกแล้ว ราคาข้าวในตลาดโลกจะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงที่สุด โดยราคาข้าวจะเคลื่อนไหวตามปัจจัยเสี่ยงด้านอุปทานที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมากขึ้นและสอดคล้องตามปัจจัยพื้นฐาน

การเปิดเขตการค้าเสรี ทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและอื่นๆ จะมีความความซับซ้อนเนื่องจากการเมืองของข้าวในเอเชีย โดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีความมั่นคงทางด้านอาหารจะเป็นแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อความพยายามในการลดราคาข้าว การค้าเสรีที่มากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระยะสั้นแต่จะนำไปสู่สภาพตลาดที่ตอบรับมากขึ้น ตลาดข้าวเกรดต่ำจะมีสัดส่วนลดลงหรือจะเน้นนำไปใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นทั้งแอลกอฮอล์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์แป้ง ที่มีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในจีน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสของการขยายตัวของข้าวพิเศษเช่นข้าวหอม ข้าวญี่ปุ่น และข้าวหนึ่ง ตามความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ที่เติบโตมากขึ้น

ทั้งนี้การค้าข้าวของโลกในปี 2558 อยู่ที่ 40 ล้านตัน แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 3.5 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 500-1,170 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ข้าวขาวหัก 2000 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 300-345 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ข้าวหอมหัก 600 ตันราคาตันละ 360 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ข้าวเหนียว 1 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 480-780 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ข้าวหนึ่ง 5-6 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 400-450 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ข้าวบาสมชาติ 5 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 800 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ลดลงจากเดิม 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ข้าวจาปอนิกาหรือข้าวญี่ปุ่น 2.5 ล้านตัน เฉลี่ยราคา 800-950 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ส่วนที่เหลือ 20 ล้านตัน จะค้าขายอยู่ในตลาดแอฟริกา 12-13 ล้านตัน และตะวันออกกลาง 5 ล้านตัน แบ่งเป็น

ข้าวกล้อง 100 ข้าวขาว 5% ,10%, 25% และ 35%

ตลาดข้าวเปลี่ยนแปลงเร็ว

นายชุกรามาเนียนกล่าวว่า ตลาดข้าวขาวประมาณ 20 ล้านตัน มีตลาดหลักในเชิงพาณิชย์อยู่ที่แอฟริกา ในขณะที่เอเชียเป็นตลาดหลักของการประมวลผลข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนราคาข้าวโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยปริมาณการซื้อขายขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะเพิ่มความตึงตัวในตลาดข้าวได้โดยทันที

การซื้อขายโดยรัฐบาลมักจะมาจากตลาดที่มีราคาข้าวในประเทศสูง มีการแทรกแซง หรือรัฐให้การสนับสนุนรวมทั้งมีการลักลอบนำเข้าและการค้าอนุกรมระบบ ในขณะที่จีนเป็นผู้ซื้อรายใหม่ โดยซื้อข้าวทุกเกรด การตัดสินใจซื้อข้าวจะเป็นไปตามกลไกราคา แม้ว่าจะมีข้อตกลงประมวลผลข้าวแบบรัฐ/รัฐ หรือข้อตกลงMOUอยู่แล้ว

นายชุกรามาเนียน กล่าวอีกว่าตลาดอาจปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วหากรัฐบาลผู้ซื้อข้าวมีแนวโน้มเป็นผู้กำหนดราคา หรือในขณะที่เอกชนผู้ซื้อข้าวเป็นผู้ยอมรับราคา ในขณะที่สภาพอากาศและปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยหลัก โดยเฉพาะในอิรัก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และอิหร่าน ซึ่งรวมกันแล้วมากกว่ากับแอฟริกา แต่สามารถซื้อแบบข้อตกลงเพียงครั้งเดียวก็จะส่งผลต่อตลาดทันที

“ทีมเศรษฐกิจ” ...ปี2559ปีแห่งความอยู่(ให้)รอด! น.8



หลัง จากประชาชนคนไทยได้ “ตี๋มด่า” กับมาตรการกีดกันความสุขที่รัฐบาล กสข.ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเคนให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 กันแทบ สำลัก จนลืมหันไปแล้วว่า ช่วงขวบปี 2558 ที่ผ่านมานั้น เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับ “ทุกข์เจ็ญ” กันเพียงไร!

ความคาดหวังที่ประชาชนคนไทยจะได้เห็นเศรษฐกิจในปี 2559 พลิกฟื้นคืนกลับมา บรรเจิดอีกหนนั้น เริ่มส่งสัญญาณกันออกมาบ้างแล้ว ทั้งจากปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่เริ่ม ฟื้นคืนมา และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นกำลังซื้อ รวมทั้งโครงการลงทุนของ รัฐบาลที่เตรียมจะ “โม้แป้ง” เต็มกำลังในปี 59 นี้

อย่างไรก็ตาม ด้วยผลพวงเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไม่สร้างใช้ ที่แม้แต่เวสต์แบงก์ก็ยังมอง ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะขยายตัวได้แค่ 0.5% แคมตลาดส่งออกหลักของไทยยังไม่ฟื้น เต็มที่ ข้ำรายยังมาเจอกับภาวะการณภัยแล้งที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าจะรุนแรงสาหัสสากรรจ์ เพียงใดในปีนี้ ซึ่งคงส่งผลต่อกำลังซื้อของเกษตรกรและรากหญ้าอย่างหนักปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่สูงท่วมหัวที่ยังไม่รู้จะสลัด ไซ้ตรวนกันออกไปได้อย่างไร

หลายฝ่ายจึงยังประหวั่นพรั่นพรึง เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะเป็นปีแห่งความบรรเจิด รุ่งโรจน์หรือยังคงต้อง “จมปลัก” ข้ำรอยประวัติศาสตร์กันอีกหน

“ทีมเศรษฐกิจ” ขอประมวลภาพรวมเศรษฐกิจของภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีส่วนในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2558 ที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ปี 2559 นี้

จะเป็นปีแห่งความบรรเจิดหรือเป็น (อีก) ปีที่ประชาชนคนไทยต้องอยู่ให้รอดกันแน่ ดังนี้

น้ำมัน... รุดต่ำสุดในรอบ 20 ปี

บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกใน สัปดาห์สุดท้ายของปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 28 ธ.ค. ว่าราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.37 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปิดที่ 38.10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบดูไบปิดเฉลี่ยอยู่ที่ 33 เหรียญสหรัฐฯ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น

ขณะที่ปริมาณการซื้อขายสัญญาน้ำมันดิบค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนได้ปิดสถานะสัญญาการซื้อขายในช่วงสิ้นปี และตลาดยังได้รับแรงกดดัน จากกลุ่มโอเปกและรัสเซีย ยังคงระดับการผลิตน้ำมันดิบไว้ในระดับสูง เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนเองไว้ รวมถึงความต้องการใช้น้ำมัน เพื่อทำความร้อน ก็ปรับตัวลดลง จากอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติในช่วงฤดูหนาว ในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

กรณีดังกล่าว บรรดานักวิเคราะห์ได้ระบุว่า ไตรมาส 1 ปี 2559 ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก จะเคลื่อนไหวในระดับ 25-30 เหรียญต่อบาร์เรลก่อนจะทยอยปรับตัวขึ้นระดับหนึ่ง โดยจะมีปัจจัยมาจากการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน ที่จะได้รับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร ในช่วงเวลาใด และเศรษฐกิจโลกอาจจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น ทำให้หลายๆประเทศเริ่มกลับมานำเข้าน้ำมันอีกครั้งหนึ่ง

ขณะเดียวกัน ธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ โดยหากเป็นธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม อาจอยู่ในภาวะซบเซาต่อไปจนถึงปี 2560-61 เพราะราคาน้ำมันโลกที่ตกต่ำต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจสำรวจและผลิตต้องชะลอการลงทุนออกไปอีกระยะหนึ่ง

ในทางกลับกันธุรกิจค้าน้ำมัน โดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมัน (ปั๊ม) จะไม่มีผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ถูกลง เพราะประชาชนจะหันมาใช้เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาคนไทยใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 10% น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2557

ขณะที่ปี 2558 ที่ผ่านมา และในปี 2559 นี้จะเห็นปั๊มก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และเอ็นจีวี มียอดขายที่ลดลง แต่ไม่ถึงกับปิดกิจการ เพียงแต่โอกาสเปิดหรือผุดปั๊มใหม่จะอยู่ในภาวะ "หืดจับ" ชะลอตัว หรือไม่มีการเปิดกิจการใหม่ รวมไปถึงธุรกิจติดตั้งเครื่องยนต์ที่ใช้แอลพีจี และเอ็นจีวี เพียงแต่ต้องรอวัฏจักรราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ปั๊มแอลพีจีและเอ็นจีวี ถึงจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจปั๊มน้ำมัน อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจของนักลงทุนหน้าใหม่ จะหันกลับมาเปิดกิจการปั๊มแห่งใหม่ๆ หลังจากซบเซาไปเมื่อก่อนหน้านี้ โดยหากเป็นปั๊มนขนาดกลาง ต้องใช้เงินลงทุนรวมทั้งดินขึ้นต่ำพื้นที่ 1 ไร่ประมาณ 20 ล้านบาท หากเป็นปั๊มนขนาดใหญ่ 2 ไร่ขึ้นไปต้องใช้เงินลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป

นอกจากนี้ ธุรกิจปั๊มน้ำมันยังต้องมีธุรกิจเสริม (นอนออยล์) เพราะค่าการตลาดหรือกำไรจากการขายน้ำมันอาจไม่เพียงพอให้ธุรกิจอยู่รอดได้ จึงต้องเพิ่มธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาร์แคร์ ลินค้า โอท็อป ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อเพื่อดึงดูดลูกค้าและเป็นแหล่งรายได้หลักในการทำธุรกิจในอนาคต

หากปั๊มใดไม่มีธุรกิจเสริมเหล่านี้ ก็เตรียมนับถอยหลังปิดกิจการอย่างแน่นอน!!!

สินค้าเกษตร...จ่อหีดจับข้ามปี

ตรึงกันข้ามกับราคาสินค้าเกษตร ที่ตลอดปี 2558 ถือเป็นปีแห่งความตกต่ำของสินค้าเกษตรเกือบทุกชนิด ทั้งข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

ยิ่งเมื่อมาเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงซ้ำซากตั้งแต่เดือน มิ.ย. 58 เข้าไปด้วยอีก จึงยิ่งทำให้ไม่เพียงแต่ผลผลิตทางการเกษตรจะตกต่ำ ข้าวไร่ระดับราคายังตกต่ำแบบไม่มีหยุดอีกด้วย ขาวนาในภาคเกษตรที่ต้องขอซ้ำจากราคาข้าวที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 57 ทั้งยังถูกรัฐบาล คสช.มีคำสั่งห้ามทำนาปรังใน 22 จังหวัดมาจนแล้ว

แต่เมื่ออย่างเข้าสู่ฤดูการผลิตปี 58 ก็เผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงซ้ำให้อีก น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักต่างอยู่ในห้วงวิกฤติไม่สามารถจะจ่ายน้ำป้อนให้แก่ภาคเกษตรได้ตามปกติ แม้ในท้ายที่สุดกระทรวงเกษตรจะไม่ได้ออกประกาศห้ามทำนาปรังใน 22 จังหวัด แต่สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ก็ไม่ต่างกันเพราะไม่มีน้ำจะทำนาอยู่แล้ว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประเมินจีดีพีภาคเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 58 ว่า ขยายตัวลดลงไปถึง 4.2% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่ารวม 4.06 แสนล้านบาท ขณะที่จีดีพีทั้งปี 58 นั้นคาดว่าจะขยายตัวลดลง 3.80% และเมื่อรวมทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวลดลง 1.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีมูลค่ารวม 1.389 ล้านล้านบาท เทียบกับ 1.413 ล้านล้านบาทในปี 57

สศก. ยังได้ประเมินมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยในปี 58 มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในลำดับที่ 2 ของไทย นอกจากนี้ราคาส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หลายชนิดของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งขึ้น ทำให้ประเทศคู่ค้าหันไปนำเข้าทดแทน

ทั้งนี้ สศก. ได้คาดการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่า 1.258 ล้านล้านบาท ขยายตัวลดลง 4.20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 57 ที่มีการส่งออกมูลค่า 1.30 ล้านล้านบาท ส่วนปี 59 คาดการณ์ปริมาณและมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าฟื้นตัว ได้แก่ เอเชีย 9 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ คาดในปี 2558 จะส่งออกได้ 10 ล้านตัน ลดจากปีที่แล้วเฉลี่ย 11.07% ขณะที่ในปี 59 คาดจะส่งออกได้ประมาณ 9-10 ล้านตัน โดยมูลค่าส่งออกจะใกล้เคียงกับปี 58 คาดการณ์ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ไม่เกิน 8,000 บาทต่อตัน

ส่วนกุ้งและผลิตภัณฑ์ ในปี 58 คาดว่าจะส่งออกได้ 1.75 พันตัน เพิ่มจากปีที่แล้ว 5% ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น แต่ราคากุ้งในตลาดโลกลดลง เนื่องจากประเทศคู่แข่งขึ้นผลิตกุ้งได้มากขึ้นและมีราคาถูกกว่ากุ้งของไทย และสุดท้าย เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ คาดในปี 58 จะส่งออกประมาณ 6.10 แสนตัน ขยายตัวเพิ่ม 11.94% เมื่อเทียบกับปี 57 เนื่องจากปริมาณและมูลค่าส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง คาดในปี 59 ไทยจะมีโอกาสส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆ ทำให้สามารถขยายการส่งออกเนื้อไก่ได้เพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ออกมายอมรับว่าราคาสินค้าเกษตรหลายตัวน่าเป็นห่วง จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ภาวะแล้ง และราคาน้ำมันที่ตกต่ำอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรจะขายได้ และทำให้รายได้ของเกษตรกรและประชาชนระดับล่างลดลง อาทิ ยางพารา ราคายังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจต่างประเทศและราคาน้ำมันให้ตกต่ำต่อเนื่องอีกปี ปาล์มน้ำมันเป็นอีกตัวที่จะมีปัญหากจากตลาดโลกและราคาน้ำมัน รวมทั้งยังมีสต็อกที่ล้นตลาดอยู่มาก

ส่วนข้าวในปีหน้าคาดว่าราคาน่าจะดีขึ้นเพราะภัยแล้งครอบคลุมถึงประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกทุกประเทศ ทำให้ขาวนา น่าจะได้รับอานิสงส์ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นได้

คำปลีก : เติบโตต่ำสุดในประวัติศาสตร์

ด้านภาพรวมของธุรกิจคำปลีกในปี 2558 ที่ผ่านมาต้องถือเป็นปีแห่งความยากลำบากและถึงขั้น "สาหัส" เลยกี่ว่าได้ เพราะทุกค่ายต้องจัดโปรโมชันอัดแคมเปญลด แลก แจก แถมต่อเนื่องแทบทุกวัน ทุกสัปดาห์ จากเดิมที่ทำเป็นรายไตรมาส

โดยภาพรวมธุรกิจคำปลีกครึ่งปีหลัง 58 ที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประเมินพบว่า มีทิศทางที่ไม่สดใสนัก เพราะยังมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะปัจจัยลบต่างๆ เช่น อัตราการบริโภคของประชาชนลดลง, ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชากรที่มากกว่า 60% ของทั้งประเทศสูงขึ้นมากกว่า 90% และราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำทำให้กำลังซื้อรากหญ้าและเกษตรกรลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหายักษ์เงินที่จุดกำลังซื้อในภาคเกษตรหดหาย

แม้จะยังมีปัจจัยบวกที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมาบ้าง จาก 1.การที่คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น 2.นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นถึง 23% ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบมากขึ้น รวมทั้งราคาพลังงานลดลงส่งผลให้กำลังซื้อพอมียืนมาบ้าง 3.การประกาศพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดการจ้างงาน และการขยายกำลังการผลิตต่างๆ และ 4.การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐทั้งสาธารณูปโภค และระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น

☆ มีต่อหน้า 9

☆ ต่อจากหน้า 8

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยกล่าวว่า ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ประเมินภาพรวมดัชนีคำปลีกของไทยในปี 58 คงจะเติบโตไม่เกิน 3% ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาที่ขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาโดยตลอด เช่นปี 2553 เติบโต 11%, ปี 2554 โต 8.7%, ปี 2555 โต 12%, ปี 2556 โต 6%, และปี 2557 โต 3.2% หรือเฉลี่ยเติบโต 8% แต่ปี 58 นั้นเติบโตต่ำมากๆไม่ถึง 3%

ด้าน นายชากริต ติเรกวณิชชัย รองประธานกรรมการแผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารเทสโก้-โลตัส กล่าวว่า หากมองภาพรวมธุรกิจคำปลีกปี 58 ยังถือว่าดีกว่าปี 2557 เพราะกำลังซื้อและการใช้จ่ายยังมีต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับปี 2559 นี้

"อาจมีบ้างที่ผู้บริโภคจะระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน โดยสินค้าที่รอดได้ อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าอาจมียอดขายลดลงบ้าง แต่โดยรวมแล้วยังดีกว่าปี 2557 แต่ภาพรวมธุรกิจคำปลีกในปี 2559 จะเป็นปีทองหรือปีแห่งความอยู่รอดหรือไม่อย่างไรนั้นคงยังไม่ได้ต้องดูกันตลอดปี แต่เท่าที่ดูในเวลานี้ยังมองไม่เห็นปัจจัยลบอะไร"

ปัจจัยลบยังท่วมตลาดหุ้นปี 59

ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ "วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล" กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนิตี้ ได้ขย้อภาพการลงทุนในปี 58 ที่ผ่านมาว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงราว 15.76% ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวลดลง 19.86% นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิไปกว่า 150,000 ล้านบาท

ถือเป็นปีแห่งความตกต่ำด้านตลาดหุ้นเลวกี่ว่าได้ โดยปัจจัยกดดันหลักๆมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในที่สำคัญได้แก่ การปรับลดประมาณการของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด โดยเฉพาะการส่งออก กระทบหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่สูงขึ้น โครงการลงทุนภาครัฐที่มีความล่าช้า และการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ที่มีราคาสูงเกินคาด

ส่วนปัจจัยภายนอกที่สำคัญได้แก่ การปรับตัวลงของราคาน้ำมัน การส่งสัญญาณการ

ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฯ (Fed) ที่กดดันบรรยากาศการลงทุนตลอดทั้งปีและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว เป็นต้น

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นปี 59 นั้น “วิศิษฐ์” มองว่า การขึ้นดอกเบี้ย Fed ในช่วงที่บริษัทจดทะเบียนมีผลกำไรต่ำ นำไปสู่เงินฝืดที่ถูกขยายตัวขึ้น หรือ Deflationary expansion ทำให้หุ้นเป็น Phase หรือสินทรัพย์เสี่ยงที่จะถูกขายทำกำไร นักลงทุนโดยจะเน้นผลตอบแทนระยะสั้นมากขึ้น

“ดัชนีหุ้นไทยปีนี้คงจะแกว่งตัวผันผวนอย่างมากในกรอบ 1,100-1,500 จุด บนช่วงระดับอัตราส่วนของราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (PE) เฉลี่ยของตลาดรวมอยู่ที่ 15 เท่าอิงสมมติฐานกำไรต่อหุ้น (EPS) ของดัชนีปี 59 ที่ 100 บาทต่อหุ้น แต่กำไรต่อหุ้นมีแนวโน้มที่จะถูกลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง”

ปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อภาวะการลงทุนในปี 59 ที่สำคัญได้แก่ ประเมินทิศทางนโยบายของ Fed ในปี 59 จะเป็นสิ่งที่ตลาดคาดเดาได้ยากกว่าปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหุ้นผันผวนในทุกๆ ครั้งที่มีการประชุม Fed (หุ้นมีโอกาสปรับขึ้นและลงได้) ขึ้นอยู่ว่าตลาดหุ้นได้ Pricing หรือให้ราคาการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อย่างไร

ขณะที่การประเมินราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในปี 59 จะแกว่งตัวในกรอบ 30-60 เหรียญต่อบาร์เรล โดยมีความเสี่ยงขาขึ้น (Upside risk) มากกว่าความเสี่ยงขาลง (Downside risk) คาดการณ์ระดับอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับตัวเข้าสู่สมดุลมากขึ้น

สำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ถึงแม้โอกาสเกิดจะน้อยแต่ถ้าเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อรุนแรงคือ 1.ค่าเงินหยวนถูก Devalue เหลือ 7 หยวนต่อดอลลาร์ 2.ซาอุดีอาระเบียเลิกผูกติดค่าเงิน Riyal กับสกุลเงินดอลลาร์ อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบลงไป 25-30 เหรียญต่อดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดเครดิต ตลาดพันธบัตร และสถาบันที่ปล่อยกู้ อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น Subprime ภาค 2 ได้

“ส่วนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความอยู่รอด หรือให้ได้ผลตอบแทนหรือกำไรในปี 59 ควรจะมีเงินสดใน Port การลงทุนอย่างน้อย 50% เพื่อใช้เป็นทุนในการซื้อหุ้นเวลาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมาก และต้องเป็นหุ้นกลุ่มที่มีมูลค่าไม่แพง ซึ่งจะดีกว่าหุ้นที่เติบโตสูง และเน้นการลงทุนที่สามารถทำกำไรเป็นรอบๆ (Cyclical และ Swing Trading)”

ตลาดค้าทองคำ...ปีทองคนโสด!

ในส่วนของตลาดทองคำปี 2558 ถือเป็น “ปีแห่งการผันผวน” และร่วงลงหนักมากตั้งแต่ต้นปี โดย นายจิตติ ตั้งสิทธิภักดี นายคสมัคคมค้าทองคำ ได้ประมวลภาพตลาดค้าทองคำในปี 58 ที่ผ่านมามีว่า ราคาทองคำในเดือน ม.ค.58 ทองแท่งราคาสูงสุดบาทละ 20,150 บาท และต่ำสุดในเดือน ก.ค.58 อยู่ที่บาทละ 17,900 บาท ปรับลดลงมาถึงบาทละ 2,250 บาท ตามราคาทองคำตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไม่ต่างจากราคาน้ำมัน

โดยราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปี จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ กำลังซื้อไม่มี แต่เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงจึงส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดไทยเปลี่ยนแปลงไม่มาก ค่อยๆ ปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้าทองคำในปี 58 ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปี 2557

ในส่วนของตลาดค้าทองคำปี 2559 ที่หลายคนคาดหวังอยากให้ เป็น “ปีแห่งความอยู่รอดของตลาดทองคำ” นั้น โดยส่วนตัวมองว่า เมื่อภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัว และเศรษฐกิจนอกประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ขณะที่ยุโรปเศรษฐกิจยังแย่ และยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบ (QE) อยู่

จึงคาดการณ์ว่าราคาทองคำคงไม่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าปี 58 และคาดการณ์ว่าปี 2559 ราคาทองในตลาดโลกน่าจะแตะที่ 1,050-1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ จากวันที่ 25 ธ.ค.58 ราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

“ปี 2559 เงินบาทยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่อง แต่น่าจะเห็นไม่เกิน 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากปัจจุบันอยู่ที่ 36.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่คงไม่มาก ซึ่งราคาทองคำในตลาดประเทศไทยจะขยับขึ้นหรือลงมากหรือน้อยอยู่ที่ค่าเงินบาทเป็นปัจจัยหลัก”

นายจิตติกล่าวว่า ปี 59 กำลังซื้ออาจดีขึ้นกว่าปี 58 เพราะปี 58 ราคาสินค้าเกษตรไม่ดีคนเก็บออมลดลง ขณะที่ปี 59 เงินบาทอ่อนค่าส่งออกดีขึ้นและจะมีเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มีการค้าเสรี ประชาชนน่าจะมีการใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการเก็บออมเพิ่มขึ้น โดยส่วนตัวจึงมองว่า ราคาทองคำในตลาดประเทศไทยน่าจะเห็นแตะที่บาทละกว่า 20,000 บาทแน่นอน

“หากให้ชี้แนะ นักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในตลาดทองคำปี 59 นี้มีโอกาสทำกำไรได้หลายครั้ง แต่ก็ต้องระมัดระวัง อย่าถือยาว ต้องซื้อ-ขายในระยะสั้นๆเพื่อทำกำไรและลดความเสี่ยงจากการขาดทุน ซึ่งมองว่าตลาดทองคำยังใ้ก็น่าลงทุนอยู่เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ”

ธุรกิจสื่อสาร : แข่งเดือดเลือดสาด!

ตลอดปี 2558 ทุกฝ่ายต่างเฝ้ารอกการเปิดประมูล 4 จี บนคลื่น 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ หลังจากที่ประชาชนคนไทยต้อง “ทวเรอ” รอกันมาข้ามปีจนประเทศไทยเกือบตกขบวนรถไฟสาย 4 จี ที่ว่านี่ไปแล้ว แต่ในท้ายที่สุดการเปิดประมูล 4 จี ก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง

เมื่อผลการประมูลครั้งประวัติศาสตร์สามารถดึงเม็ดเงินค่าธรรมเนียมจากการประมูลเข้ารัฐกว่า 232,730 ล้านบาท แคมการประมูล 4 จี บนคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ล่าสุดยังทุบสถิติโลกด้วยอีก โดยบริษัทสื่อสารต่างเคาะราคากันดุเดือดเลือดพล่านถึง 5 วัน 4 คืน 1,990 รอบก่อนปิดฉากการประมูลลงด้วยสิริราคารวมกว่า 151,952 ล้านบาท ทุบสถิติโลก โดยบริษัท “ทรูมูฟเอช” และน้องใหม่ “บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด” ที่พกความมั่นใจแบบ “พ่อสั่งลุย” ไม่ชนะไม่เลิก! จนสามารถแจ้งเกิดผู้ประกอบการมือถือรายใหม่ได้สำเร็จ

ขณะที่คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดประมูลไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือน พ.ย.58 ก็เคาะราคากันมันหยดถึง 86 รอบ 2 วัน 1 คืน สามารถดึงเม็ดเงินเข้ารัฐกว่า 80,778 ล้านบาท โดยบริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซลคอมมูนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส คว้าคลื่นไปครอบครอง

“ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาธิการ กสทช. กล่าวยืนยันว่า แม้มูลค่าการประมูล 4 จี จะสูงทะลุ 232,730 ล้านบาท แต่ค่าบริการ 4 จี จะต้องถูกลงซึ่งเป็นเงื่อนไขการประมูลที่บริษัทสื่อสารที่เข้าร่วมประมูลรู้มาตั้งแต่ต้นแล้ว ดังนั้นการเคาะราคาประมูลที่สูงจึงไม่เป็นอุปสรรคในการปรับราคาให้ถูกลง โดยราคาบริการ 4 จี ในส่วนของบริการเสียงจะต้องถูกลงจากปัจจุบัน 69 สตางค์ต่อนาที และบริการดาต้าต้องถูกกว่า 26 สตางค์ต่อ 1 เมกะไบต์

ขณะเดียวกันยังต้องปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกตัดเดือน สั่งปรับ และพักใช้ใบอนุญาต ตามลำดับขั้นตอน ซึ่ง กสทช.จะติดตาม

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ใครมาประมาณว่า กสทช.เป็นเพียงเสือกระดาษ เพราะเรื่องค่าบริการ 4 จี นั้น พุดมาตั้งแต่ยังไม่มีการประมูล

“เชื่อว่าปี 59 ตลาดมือถือจะเกิดการแข่งขันอย่างดุเดือดเสียดสาดแน่ โดยเฉพาะรายใหม่ อย่างแจส โมบาย ที่ต้องการแจ้งเกิด ขณะที่รายเก่าทั้ง เอไอเอส ดีแทค และทรู ก็ต้องเปิดศึก ทั้งรักษายอดลูกค้าเดิมและแย่งชิงลูกค้าใหม่กันดุเดือด จึงถือเป็นปีทองของผู้บริโภคที่คงจะได้เห็นโปรโมชั่น และการออกแพ็คเกจใหม่ๆเพื่อแย่งชิงลูกค้าอย่างแน่นอน”

ทีมเศรษฐกิจ

เกษตรฯ แจงผลพยากรณ์สินค้าเกษตรปี 59 คาดทิศทางดีขึ้น ผลผลิตเพิ่ม-ตลาดต้องการต่อเนื่อง



นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ แจงผลที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 5/2558 ประเด็นผลพยากรณ์สินค้าเกษตร ครั้งแรก ปี 2559 คาด พืชเศรษฐกิจ พืชผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ทิศทางผลผลิตเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่เหมาะสมช่วงปลายปี 2558 และ ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลพยากรณ์ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ครั้งแรกร่วมกัน ของปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปี 2559

สำหรับผลพยากรณ์ปี 2559 ณ เดือน ธันวาคม 2558 คาดว่า ผลไม้ พืชผัก ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้น และ ปริมาณน้ำฝนในช่วงปลายปี 2558 กอปรกับสภาพ อากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 จึงเหมาะสมกับการติดดอกออก

ผลของผลไม้และการเจริญเติบโตของพืชผัก

ด้านผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ไก่ เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ สุกร และน้ำนมดิบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจากการต้องการของทั้งตลาดในและต่างประเทศ ส่วนผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โรค EMS ที่คลี่คลาย และการคัดเลือกพันธุ์ลูกกุ้งคุณภาพ ปลอดภัย ในขณะที่ ปลาไนล์และปลาดุก คาดว่าจะมีปริมาณลดลงบ้าง เนื่องจากคาดว่าเกษตรกรจะชะลอการลงทุน เพื่อลดผลกระทบภัยแล้งที่มีต่อเนื่องมาจากปี 2558

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล ด้านการเกษตร กล่าวเสริมถึง ผลพยากรณ์ใน ส่วนของผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่า ผลผลิต ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง จะเพิ่มขึ้นทุกชนิด ซึ่งปริมาณผลผลิตโดยรวมอยู่ที่ 803,203 ตัน เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 12 โดยผลผลิต จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และ จะออกกระจุยตัวสูงสุดในปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน 2559 โดย ทุเรียน จะเริ่ม ออกผลผลิตในเดือนมีนาคม และออกมากในเดือน พฤษภาคม 2559 เงาะ จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ เดือนเมษายน และออกมากในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งจะแตกต่างจากปีที่แล้วเล็กน้อยที่ออกในช่วงเดือนมิถุนายน ส่วนมังคุด จะมีผลผลิตออกสู่ ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2559 และลองกอง จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลาย เดือนเมษายนถึงตุลาคม 2559 โดยออกมากช่วง ปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม 2559

ด้านการส่งออก ตลาดต่างประเทศยังมีความ ต้องการผลไม้สดและผลิตภัณฑ์จากไทยเพิ่มขึ้น โดยผลไม้ที่มีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นในปี 2559 ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และลำไย โดยราคาที่เกษตรกร

ขายได้ ในปี 2557 - 2558 ของทุเรียน และลำไย ยัง อยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2559 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ยังเป็นช่วงที่ผลผลิตพืชผัก ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ออกสู่ ตลาดมาก โดยผลผลิตกระเทียม คาดว่าใกล้เคียงกับ ปีที่แล้ว แม้ว่าเนื้อที่เพาะปลูกจะลดลงจากราคาที่ไม่ จูงใจ แต่ปริมาณน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ส่วนหอมหัวใหญ่ผลผลิตจะเพิ่ม จากต้นกล้าที่สมบูรณ์ไม่เสียหายเหมือนปีที่แล้ว และ ผลผลิตมันฝรั่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงด้านหัวพันธุ์ เน้นการใช้หัวพันธุ์ดี มีคุณภาพ แข็งแรง ด้านทาน จากโรค รวมทั้งบริษัท แปรรูปมันฝรั่งยังมีโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ มีการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการผลิตของเกษตรกร อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในขณะที่ผลผลิตหอมแดง ลดลงจากราคาที่ไม่จูงใจ ทำให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูก เปลี่ยนไปปลูกพืชผักอื่นแทน ทั้งนี้ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 2561 2870 และ 0 2940 6641 ในวันและเวลาราชการ



เกษตรฯ ไขว้ผลงานเด่นรอบปี รุกแก้ภัยแล้ง-ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร



สก๊อปพิเศษ

จากที่รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการกิกในการบริหารประเทศตลอดระยะเวลา ปี 2558 ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นมากมาย จึงได้เปิดเวทีแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 1 ปี โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานเด่นๆ รอบปีในส่วน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ารับหน้าที่ ได้กำหนด

มาตรการทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดสรรงบประมาณแล้วกว่า 70,000 ล้านบาท รวมถึงกรอบวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรดอกเบี้ยต่ำต่างๆ เงินมากกว่า 100,000 ล้านบาท การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดโอกาสการแสวงหาผลประโยชน์ในนโยบายรัฐ จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของรัฐบาลนี้มิได้สร้างภาระงบประมาณของประเทศในอนาคต แต่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร

พร้อมกันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแผนการดำเนินการในปี 2559 ซึ่งมีเป้าหมาย ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะเวลา **ระยะที่ 1 มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเดินหน้าให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนเงินหรือปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุน ทำให้เกษตรกรอยู่ได้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการและงบ

ประมาณรวม 4 โครงการ งบประมาณ 58,088 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 5 ล้านครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 11,617 บาท ดังนี้ การช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ 3.6 ล้านครัวเรือน การช่วยเหลือชาวยางพารา ดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 สนับสนุนเงินไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ต่อครัวเรือน เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ 850,000 ครัวเรือน ปี 2558 ขยายโครงการโดยเพิ่มวงเงินสนับสนุนเป็นไร่ ละ 1,500 บาท (เจ้าของสวนยางพารา 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท)

2. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการและงบประมาณ ดังนี้คือ การบริหารจัดการน้ำในภาพรวม มีทั้งการแก้ปัญหาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยแผนงานส่วนระยะสั้น เช่น การเจาะน้ำบาดาล

กรอบวงเงิน 3,463 ล้านบาท จำนวน 6,030 บ่อ โดยปี 2558-2559 มี 8 มาตรการ (การ



ส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน การชะลอหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้แก่เกษตรกร และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการจ้างแรงงาน ช่วงภัยแล้ง การจัดทำแผนชุมชนแก้ปัญหายุ่งยาก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การเพิ่มน้ำ ดันทุนและการชูดบอบาตาล การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต (ทรัพย์สิน) ครอบคลุมวงเงินงบประมาณ 8,752 ล้านบาท จำนวน 5 ล้านครัวเรือน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรทำอาชีพเสริมทดแทนการทำนาปรัง เช่น การปลูกสัตว์ การประมง การปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อยทดแทน รายละเอียด 2,400 บาทต่อครัว

เรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 385,958 ราย

ส่วนด้านการตลาด จะเร่งเจรจาขายสินค้าเกษตรในสต็อกรัฐบาลอย่างโปร่งใสเพื่อให้กลไกราคาเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บของรัฐบาล เช่น ข้าวสาร และยางพารา การเร่งรัดมาตรการใช้ยางพาราในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การทำถนนลานเอนกประสงค์ชุมชน ลู่วิ่งสนามกีฬา สนามเด็กเล่น โดยในปี 2559 มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศอีกประมาณ 22,000 ตัน

ระยะที่ 2 เน้นสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในระยะยาว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกร ด้วยการปฏิรูปภาคเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ภาคเกษตรไทยเป็นการเกษตรยุคใหม่

ขณะที่แผนดำเนินงานในปี 2559 จะประกาศให้เป็น **"ปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร"** ซึ่งจะมีการดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด โดยประสานกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปัจจุบันได้ลดราคาปุ๋ยเคมีและสารเคมีบางประเภทแล้ว ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงให้ได้ประมาณร้อยละ 5-10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882



ศูนย์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและเป็นแหล่งให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการรวมกลุ่มและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร การเชื่อมโยงตลาด มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้อนุมัติกรอบงบประมาณ 1,064 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจำนวน 220,500 ราย ซึ่งผลจากมาตรการนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning ซึ่งเป็นการทำให้

พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรมีผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรและเป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้พื้นที่การเกษตรที่มีอยู่ประมาณ 150 ล้านไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการบริหารจัดการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย โดยใช้ตลาดนำการผลิตซึ่งขณะนี้มียกกรรมในแปลงใหญ่ จำนวน

270 แปลง และมีต้นแบบใน 76 จังหวัด รวม 76 แปลงต้นแบบ การส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดเสริมควบคู่กัน เช่น โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมด้านเกษตร ที่ได้ดำเนินการปี 2558 ที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 100,000 ราย วงเงิน 10,000 ล้านบาท และในปี 2559 ได้สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวนกรอวงเงิน 5,000 ล้านบาท มีเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ 50,000 รายๆ ละ 100,000 บาท จากการปลูกพืชใช้น้ำน้อย หากทำเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตจะมีราคาดีกว่าการเกษตรทั่วไป เป็นต้น

ทั้งหมดคือผลดำเนินงานสำคัญๆ ที่ทำไปแล้ว และกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนในปี 2559 เพื่อนำพาชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีความแข็งแรงยั่งยืนนั่นเอง

ส่องผลงานกระทรวงเกษตรฯ แก่ภัยแล้ง-ยกระดับคุณภาพชีวิต



ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังเผชิญกับราคาสินค้าเกษตรที่กำลังตกต่ำเป็นการเร่งด่วน พร้อมนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้วยมาตรการอีกจำนวนมาก

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำนโยบายสู่การช่วยเหลือเกษตรกร

กรอบวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรดอกเบี้ยต่ำต่างๆ วงเงินมากกว่า 100,000 ล้านบาท การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปีดีโอกาสการแสวงหาผลประโยชน์ในนโยบายรัฐ จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของรัฐบาลนี้มิได้สร้างภาระงบประมาณของประเทศในอนาคต แต่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร

ส่วนแผนดำเนินการในปี 2559 พล.อ.ฉัตรชัย บอกว่า กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ส่วน ระยะที่ 2 เน้นสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้

การบริหารจัดการ และการตลาด โดยประสานกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ปัจจุบันได้ลดราคาปุ๋ยเคมีและสารเคมีบางประเภทแล้ว ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงให้ได้ประมาณร้อยละ 5-10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและเป็นแหล่งให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการรวมกลุ่มและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร การเชื่อมโยงตลาด มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการบริหารจัดการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย โดยใช้ตลาดนำการผลิตซึ่งขณะนี้มีกิจกรรมในแปลงใหญ่ จำนวน 270 แปลง และมีต้นแบบใน 76 จังหวัด รวม 76 แปลงต้นแบบ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดเสริมควบคู่กัน

เช่น โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมด้านเกษตร ที่ได้ดำเนินการปี 2558 ที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 100,000 ราย วงเงิน 10,000 ล้านบาท และในปี 2559 ได้สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวนกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท มีเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ 50,000 ราย รายละ 100,000 บาท จากการปลูก



กำหนดมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อปฏิรูปเกษตรกรในระยะยาว
ภาคการเกษตรตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดสรร ทั้งนี้จะมีการดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
งบประมาณแล้วกว่า 70,000 ล้านบาท รวมถึง คือ การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต การเพิ่มผลผลิต



พืชใช้น้ำน้อย หากทำเกษตรอินทรีย์ผลผลิตจะมีราคาดีกว่าการทำเกษตรทั่วไป เป็นต้น

ทั้งหมดคือผลดำเนินงานสำคัญ ๆ ที่ทำไปแล้ว และกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนในปี 2559 เพื่อนำพาชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นเอง.



คุณเข้มการรวมผลไม้สด

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรวมผลไม้สดด้วย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับฉบับแรกของประเทศไทยที่กระทรวงเกษตรฯประกาศบังคับใช้ เพื่อควบคุมกระบวนการรวมซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ โดยจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กระบวนการรวมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างแพร่



หลาย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ให้คงความสดและสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้นานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไย ซึ่งการรวมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลไม้สด มีโอกาสที่สารชนิดดังกล่าวจะตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องเร่งควบคุมกระบวนการรวมเพื่อไม่ให้ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้ไทย และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าผลไม้ไทยในตลาดโลกด้วย

“ก่อนที่มาตรฐานบังคับฉบับแรกนี้จะมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการโรงรวมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทุกขนาด ทั่วประเทศกว่า 110 แห่ง จำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเตรียมพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐาน โดยผู้ประกอบการ โรงรวมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกผลไม้ดังกล่าวที่มีการรวมซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะต้องยื่นขออนุญาตกับทาง มกอช. ในขณะเดียวกันโรงรวมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องขอการตรวจรับรองจากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยตรวจและหน่วยรับรองเอกชนที่ส่วนราชการรับรอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559” พลเอกฉัตรชัยกล่าว

ด้านนางสาวดวงเดือน ศคะนาวิณ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะลำไย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานฯ โดยเร่งปรับปรุงโรงรวม ห้องรวม ระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักปฏิบัติ ในมาตรฐานฯ ที่สำคัญต้องมีกระบวนการรวมซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยเฉพาะโรงรวมลำไยสด ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จตามกฎหมาย เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในรอบกลางปี 2559 ซึ่งจะทำให้การส่งออกลำไยสดเกิดความคล่องตัว และไม่มีปัญหาตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกิน

ค่ามาตรฐานที่ประเทศผู้นำเข้าปลายทาง ขณะนี้ผู้ส่งออกยังมีกระบวนการรวมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยสดเพื่อการส่งออกทั้งลำไยในฤดูและนอกฤดู ซึ่งตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง โดยเฉพาะตลาดจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2558 ที่ผ่านมามีการส่งออกลำไยสดแล้วกว่า 251,042.54 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,697.48 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าปี 2559 นี้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลำไยสดจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อประกาศใช้หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรวมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได



ออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับแล้ว ผู้บริโภคสามารถ
มั่นใจได้ว่า ต่อไปการบริโภคลำไยจะมีความ
ปลอดภัยจากสารซัลเฟอร์ฯ หรือกำมะถันมากขึ้น
และลำไยจะสามารถส่งออกไปขายประเทศต่าง ๆ
ได้โดยไม่เกิดปัญหาดังเช่นที่ผ่านมา.

เผย400อำเภอทั่วไทยเสี่ยงขาดน้ำ

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ขณะนี้จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า มีอำเภอที่อยู่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ประมาณ 400 อำเภอทั่วประเทศ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในปี นี้ จึงได้สั่งการในเชิงรุกไปกับมาตรการรับมือภัยแล้งที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว 8 มาตรการ โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม เตรียมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเรื่องน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และสร้างแหล่งน้ำเช่น ขุดบ่อน้ำบาดาล 2,000 บ่อ พร้อมทั้งให้เกษตรกรอำเภอ และเกษตรกรจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของเกษตรกร และสร้างความเข้าใจไม่ขยายพื้นที่เพาะปลูกถึงสถานการณ์น้ำที่มีจำกัด

โดยในเดือนหลักทั้ง 4 เดือนหลักกลุ่มเจ้าพระยามีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการใช้น้ำรวมกันประมาณวันละ 15.62 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำใช้การได้ คงเหลือรวมกัน 3,908 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จากแผนการบริหารจัดการน้ำที่ยืนยันว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและรักษาระบบนิเวศไปจนถึงเดือน ก.ค. 59 ตามแผนจัดสรรน้ำที่วางไว้ในฤดูแล้งนี้ 2,009 ล้านลูกบาศก์เมตร

“แต่ในส่วนการทำนปรังมีการปลูกไปแล้วกว่า 1,582,465 ไร่ แม้ว่าชาวนาจะเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำแต่หากยังไม่หยุดขยายพื้นที่ทำนปรังมีความเสี่ยงสูงเสียหายมากในช่วงฤดูแล้งยาวนาน ต้องเตือนให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อไว้กินใช้ให้เพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า และให้วิกฤตินี้ผ่านพ้นไปได้ ทั้งนี้ยังได้ตั้งเป้าให้เป็นปีแห่งการปฏิรูปภาคการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอละ 1 จุด รวม 882 ศูนย์ สานับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นทำเกษตรแปลงใหญ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งภายในปี 60 จะเห็นว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั่วประเทศจะดีขึ้นแน่นอน” รมว.เกษตรฯ กล่าว.

หวั่นวิกฤตแล้งปี'59 คุกคาม400อำเภอ

โพสต์ทูเดย์ “ฉัตรชัย” หวั่นภัยแล้ง
กระทบ 400 อำเภอ วนเกษตรกร
เลิกทำนาปรัง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้
ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง
ทั่วประเทศ พบว่ามี 400 อำเภอ ซึ่ง
อยู่ในและนอกเขตชลประทานอาจ
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี
2559 เบื้องต้นได้ประสานกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงกลาโหม เพื่อจัดทำแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า แผนการ
ดำเนินการเพื่อจัดหาน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค อาทิ สร้างแหล่งน้ำ
ขุดบ่อบาดาลจำนวน 2,000 บ่อ
พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรอำเภอและ
เกษตรจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจความ
ต้องการน้ำของเกษตรกรและสร้าง
ความเข้าใจไม่ขยายพื้นที่เพาะปลูก
ถึงสถานการณ์น้ำที่มีจำกัด

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ขณะ

นี้สถานการณ์เขื่อนหลักในลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาทั้ง 4 แห่ง พบว่าปริมาณ
น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
มีการใช้น้ำประมาณวันละ 15.62
ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปริมาณ
น้ำคงเหลือมีทั้งสิ้น 3,908 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คาดว่าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภคไปจนถึงเดือน
ก.ค. 2559 ซึ่งจะใช้ประมาณ 2,009
ล้านลูกบาศก์เมตร

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การทำ
นาปรังซึ่งมีการปลูกไปแล้วกว่า 1.58
ล้านไร่ แม้ว่าเกษตรกรจะเข้าใจ
สถานการณ์แต่หากยังไม่หยุดขยาย
พื้นที่ทำนาปรังมีความเสี่ยงสูงเสีย
หายมากในช่วงฤดูแล้งยาวนาน จึง
ต้องเดินหน้าขอความร่วมมือจาก
เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้ง
เป้าให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการปฏิรูป
ภาคการเกษตร ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอ ซึ่งจะทำให้ในปี 2560 เกษตรกร
จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ■

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559.... ○ **นายกมล แสงสิงฆ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ **นางสาวกาญจนา คำทองแก้ว** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดเวทีและถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภาคอินทรี ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี **นางสุภัค กาญจนเกษตร** นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ และการขอรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ ○ **นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.... ○ **นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานและกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้และอาหาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก **นางสาวจดี เศรษฐอำนาจ** ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรา ○ **หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่** สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จัดโครงการ ธารงศ์โลกสมต่อซัง ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด.... ○ **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ** จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2559 โดยมี **นายวิษิต นวลชื่น** สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม.... ○

กิด ทางไทย

เล็งพา'ชวน'รีเทิร์น หน.ประชาธิปไตย

'บักตู'จ่อปรับกรม. เปลี่ยน3เก้าอี้รมช.

“มีชัย” เผย รม.ใหม่
สร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทำให้
การทุจริตลด ♦ **อ่านต่อหน้า 8**

‘ชวน’ □ **ต่อจากหน้า 1**

ลงอย่างเป็นรูปธรรม ถึงขนาดทำให้กลับมาเล่น
การเมืองไม่ได้อีก ส่วนแนวทางปฏิรูปใน รมช.
จะเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด ยัน
ไม่จำเป็นต้องมี คปป. แต่ถ้ามีปัญหาความขัด
แย้งจะต้องมีองค์กรชี้ขาด ไม่ปล่อยให้ไม่มีมือ
บนท้องถนนอีก สุ่มใครบิดเบือนเนื้อหาให้
ประชาชนเข้าใจผิดจนประมาทไม่ผ่าน คนนั้น
ต้องรับผิดชอบ “บักตู” จัดงานเลี้ยงปีใหม่
ให้โอวาหน้อง ๆ ช่วยกันทำงานเพื่อประเทศ
ชาติ รายงานข่าวเผยมีพูดคุยเตรียมปรับ กรม.
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้รัฐบาล เบื้องต้น
ปรับเล็ก 3 เก้าอี้ “บักตู-บักน้อย” จ่อโดน
โยกพร้อมดึงมืออาชีพมาช่วยงานกระทรวง
เกษตรฯ ที่ปัญหา ขรก.ไม่ยอมรับผิดชอบ
หัวขมา ปชป.ผวา “มาร์ค” มีสารพัดเรื่องรุมเร้า
เริ่มพูดคุยหาผู้นำพรรคคนใหม่แต่ “สุรินทร์”
ยังมีปัญหาเรื่องสมาชิกพรรคยอมรับ เล็งพา
“ชวน” รีเทิร์นกลับมาอีกรอบ

□ **“มีชัย” แฉประโยชน์ในรธน.**

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ให้
สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจาก
รัฐธรรมนูญ ว่าอยากชักชวนให้ดูโลกที่ดึง
ประชาชนมามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
แท้จริง การวางกลไกให้การทุจริตลดลงอย่างเป็น
รูปธรรมจะกำหนดคุณสมบัติคนที่เข้าสู่การเมือง

ทุกองคาพยพจะต้องไม่ถูกตัดสินในคดีทุจริต
ทั้งในหน้าที่และการเลือกตั้ง ถ้าใครถูกตัดสิน
เช่นนั้นต้องถูกห้ามตลอดชีวิตซึ่งเป็นมาตรการ
แรงขมเคี้ยวกันยังมีกลไกควบคุมระหว่าง
เข้ามาทำหน้าที่ของฝ่ายการเมืองในทาง
จริยธรรม หากใครมีการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงจะถูก
ห้ามเข้าสู่การเมืองตลอดชีวิต กลไกเหล่านี้จะ
กระจายไปอยู่ตามองค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วย สิ่งที่เคยห้ามในรัฐธรรมนูญ แต่ถูกละเลย
กลายเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนวางเฉย เช่น การ
ห้าม ส.ส.แปรญัตติในงบประมาณไปใช้เป็น
งบส.ส. ซึ่งมีการละเมิดเป็นประจำ โดยไม่มีบท
ลงโทษชัดเจน ก็จะทำให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นถึงขั้นให้พ้นจากตำแหน่งไม่สามารถเข้าสู่
วงการเมืองได้อีก ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง ส.ส. ส.ว.
รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

□ **ยังไม่คิดแนวทางปฏิรูปตร.**

นายมีชัย กล่าวว่า ขณะนี้รัฐธรรมนูญมี
250-260 มาตรา แต่เป็นเพียงแค่ร่างเบื้องต้น
ส่วนเนื้อหาเรื่องการปฏิรูปที่คิดเอาไว้ว่าจะระบุ
ในรัฐธรรมนูญ เท่าที่คิดมี 2 เรื่องคือ 1.การ
ปฏิรูปการศึกษา เป็นหัวใจสำคัญให้รัฐธรรมนูญ
สามารถบังคับใช้ได้ 2.การปฏิรูปการบังคับใช้
กฎหมายให้เข้มงวด ไม่ใช่ปล่อยให้ละเลย
ส่วนการปฏิรูปเรื่องอื่น ๆ กำลังมีหนังสือ
สอบถามไปยังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ว่า มุ่งปฏิรูปเรื่องใด ต้องมี
องค์กรกำกับเรื่องปฏิรูปหรือไม่ และเรื่องใดมี
ความรีบด่วนต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
หลังจากที่รัฐธรรมนูญร่างแรกเสร็จก็จะส่งไป
ให้ รมช.พิจารณา และอาจมีข้อเสนอเรื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปกลับมา ส่วนการ
ปฏิรูปตำรวจนั้น เห็นว่าปัญหาของตำรวจมีเรื่อง

เดียวคือการเจริญเติบโตไม่ขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถ การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอยู่กับการ
วิ่งเต้นเป็นจุดอ่อนทำให้ตำรวจเสียกำลังใจใน
การทำงาน ถ้าจัดเรื่องการวิ่งเต้นได้ ตำรวจ
ทั้งประเทศจะมีขวัญกำลังใจ ส่วนการเสนอให้
แยกงานสอบสวนออกมา เป็นผลมาจากคนที่
มีความรู้ ความสามารถไม่สามารถเลื่อนขั้นไป
ได้ตามลำดับขั้น แต่เรื่องการปฏิรูปตำรวจยังไม่
ได้คิดว่าจะเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญหรือไม่

□ **ไม่เคยมคิดว่าจะต้องมีคปป.**

ผู้สื่อข่าวถามว่า สนช.เสนอให้มีคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง
แห่งชาติ (คปป.) ในร่างรัฐธรรมนูญ นายมีชัย
กล่าวว่า กรธ.จะนำข้อโต้แย้งของฝ่ายต่าง ๆ มา
ประกอบการพิจารณาว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหน
แต่ยังไม่เคยมคิดว่าจะมี และยังนึกไม่ออกว่าจะมี
ไปทำไม ส่วนข้อวิจารณ์ระบบจัดสรรปันส่วน
ผสมจะทำให้การเลือกตั้งเกิดความรุนแรงและมี
การซื้อเสียงมากขึ้นนั้น คนยังไม่เห็นว่าจะทำให้
การเลือกตั้งรุนแรงขึ้นกว่าเดิม แต่หากใครไปซื้อ
เสียงก็ขอให้หนักถึงผลลัพธ์ที่เขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญว่าต้องไปหมดและไปแบบไม่กลับมา
เรื่องนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งใจได้

เมื่อถามว่าสถานการณ์ขณะนี้จำเป็น
ต้องมีกลไกมาสร้างความปรองดองในช่วง
เปลี่ยนผ่านหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า “ไม่
จำเป็นต้องมีกลไกอะไร ถ้าคิดออกว่าจะปรองดอง
กันอย่างไรค่อยมาดูกันอีกทีว่า จะทำให้เกิดผล
ได้อย่างไร หากตั้งเป้าว่าจะต้องมีนั้น มีนี่ก็อาจ
จะไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม อาจมี
กลไกทำให้เกิดความปรองดองซึ่งไม่จำเป็น
ต้องเขียนในรัฐธรรมนูญ ถ้าเขียนแล้วปรองดอง
ได้ เราก็จินตไปนานแล้ว”

□ **บิดเบือนรธน.ต้องรับผิดชอบ**

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่ามีปัจจัยใดทำให้
รัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ นายมีชัย กล่าว
ว่า ยังไม่เคยมคิดในแง่ไหน เรายึดว่าเราทำดีที่สุด
แล้วถ้าประชาชนเข้าใจอย่างที่เราพยายาม

อธิบายนั่นก็จะผ่าน จริงอยู่แม้พรรคการเมืองจะคัดค้านแต่อาจเป็นการพูดด้วยอารมณ์ ถึงเวลาที่ต้องเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ แต่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็ต้องไปร่างกันใหม่ ซึ่งหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านทำให้เสียงบประมาณ คนที่ทำให้ไม่ผ่านก็ต้องรับผิดชอบใครที่ไปบิดเบือนจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดคนนั้นต้องรับผิดชอบ

นายมีชัย กล่าวถึงรูปแบบการประชุมครั้งที่ ๑.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค. 59 ว่า จะเป็นการพิจารณาตั้งแต่มาตรา 1 เป็นต้นไป จะดูข้อดีและความสอดคล้องความสมบูรณ์ คิดว่าจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมรับฟังได้ หากไม่มีเรื่องหรือที่เป็นเรื่องสำคัญแต่มีเงื่อนไขว่าเข้าไปแล้วห้ามลุกออก ต้องอยู่ด้วยกัน จะได้ว่าเห็น้อยแก่ไหน

□ ย้ำจะไม่ทำให้ต้องมีมืออีก

เมื่อถามว่าจะมีกลไกในรัฐธรรมนูญไม่ให้นำประชาชนออกมาเรียกร้องตามท้องถนนอีกอย่างไร นายมีชัยกล่าวว่า เราวางเป็นขั้นตอนในทุกเรื่อง โดยมีองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยและคำวินิจฉัยจะสิ้นสุด ไม่ปล่อยให้เรื่องคาราคาซังอยู่จนต้องไปตีความบนท้องถนนอีก อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเมื่อรัฐธรรมนูญนี้ออกมาใช้บังคับแล้วชาวบ้านจะเดินขบวนแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้เลย เพราะสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้ครบเท่าที่ไม่ทำให้อันอื่นเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิคนอื่นซึ่งอันนี้จะเป็นจุดเน้นอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าสิทธิที่รับรองไว้

□ พท.ชี้ย่อเวลาให้รัฐบาลอยู่

นายวรชัย เหมะ อดีตร.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่จะสรุปในช่วงปลายเดือนม.ค.นี้ว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเปรียบเทียบได้กับมหาชนเฝ้าดูกระต่ายบนดวงจันทร์ประชาชนไม่มีทางได้กระต่ายบนดวงจันทร์แน่นอน รัฐธรรมนูญฉบับนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ยังมีความก้าวหนักว่า เช่น ยังมี ส.ว.เลือกตั้งส่วนฉบับนี้เป็นส.ว. สรรหาทั้งหมด แม้จะบอกว่าคิดสรรแต่ก็เป็นวิธีการลากตั้งทางอ้อมอย่างแยบยลเท่านั้น ซึ่งเมื่อหาสาระที่เปิดเผยออกมาชาวบ้านค้านเต็มที่ยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดแต่ไม่ว่าใครออกมาพูดท้วงติงแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ ทรธ.ก็ยังไม่ฟัง

นายวรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องของ ส.ว.นั้นอาจถดถอยนักการเมืองไม่ได้ก็จริง

แต่มีการบัญญัติให้ ส.ว.มีอำนาจในการตั้งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นช่องทางกุมรัฐบาลเลือกตั้งที่บริหารประเทศโดยหาเรื่องตีรวนส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าผิดส่วนการที่รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องมาจาก ส.ส.จะมีการตีรวนในสภาว่าต้องเลือกตั้งใหม่ก็จะเกิดความวุ่นวายในสภาแล้วก็จะไปสอดคล้องกับการตั้งองค์กรใหม่ซึ่งเป็นองค์กรพิเศษ ดังนั้นรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าผ่านก็จะมีการตั้งคนกับองค์กรไว้ควบคุมรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้งให้อยู่ในกลไกนี้ ถ้าไม่ผ่านประชามติรัฐบาลนี้ก็อยู่ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้บริหารประเทศต่อ ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นฉบับกินรวบผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ได้

□ ผวจ.เต็นมีแอบแจกปฏิทิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ร้อยเอ็ด ได้วิฑูรย์สั่งการนายอำเภอทุกอำเภอ โดยขอความระนุว่า ด้วยจ.ร้อยเอ็ด ได้รับรายงานจาก อ.เชียงขวัญ ว่าเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58 เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นวันประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่หอประชุมอ.เชียงขวัญ ได้มีผู้ประสานพรรคการเมืองไม่ทราบชื่อ นำเอาปฏิทินอวยพรปีใหม่ 2559 เป็นภาพของ นายทักษิณ ชินวัตร คู่กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ประมาณ 200 ชุด มาแจกจ่ายให้ผู้ร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จึงให้ทุกอำเภอตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ หากพบให้รายงานทันที รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่ให้เกิดเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด และเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่

□ อย่าก็ดกันคนรัก“แม้ว-ปุ”

นายสุรพงษ์ โดวีจักษ์ชัยกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีส่วนราชการบางส่วนออกมาพยายามกล่าวหาว่าการแจกปฏิทินขึ้นปีใหม่ที่มิรูปรายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคการเมือง ตนคิดว่ามันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วเพราะเป็นแค่การส่งความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ คนที่รับไปก็จะมีมีความสุขและก็จะได้หาคิดถึงคนที่เขาเคารพรักอดีตนายกฯ ทั้ง 2 คนก็ถูกคิดสิทธิทางการเมืองไปแล้ว ก็ไม่ทราบว่าจะเกรงกลัว

อะไรกันนักกันหนาแล้วแบบนี้ความคิดที่จะให้เกิดความปรองดองมันจะเป็นไปได้อย่างไร โดยเฉพาะส่วนราชการถึงกับมีหนังสือเวียนของทางกรมออกมาและประทับตราว่า “ลับ” ยิ่งรังแต่จะก่อให้เกิดการแบ่งแยก

“อยากให้นายกฯ กำชับให้ข้าราชการปฏิรูปการทำงานของตัวเองในทางสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับที่นายกฯได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่า ปีนี้จะเริ่มปฏิรูปตัวเองโดยจะไม่หุจดหุจดง่ายเหมือนที่ผ่าน ๆ มา ความปรองดองการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ความสมานฉันท์ในสังคมจะเกิดขึ้นได้มันต้องใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยประเภทที่ซ่อนเอาใจนอยครเล็ดได้แล้ว เคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานส่วนบุคคลกันบ้าง” นายสุรพงษ์ กล่าว

□ “ใก่อ”ชี้เศรษฐกิจปี59ไม่แย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลหรือให้ราคากับกรณีอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยออกมาคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ว่าจะไม่แยเพราะเป็นความเห็นที่มีได้ประเมินทุกปัจจัยอย่างครบถ้วนรวมทั้งสวนทางกับการวิเคราะห์ขององค์กรเศรษฐกิจชั้นนำ ทั้งสภาหอการค้า สถาบันการเงินและองค์กรเศรษฐกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งต่างลงความเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวและเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้สินค้าไทยได้เปรียบคู่แข่งจากหลายประเทศ นอกจากนี้ในปี 2559 รัฐบาลยังคงเดินหน้าเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะเข้าสู่เฟสการก่อสร้างการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงกว่าเป้าหมายรวมทั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหนือความคาดหมายออกมาเป็นระยะ ๆ จึงมั่นใจว่าในปีนี้ การส่งออกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้

□ ปชป.เล็งหาหัวหน้าคนใหม่

“เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างคนมุ่งทำงานกับคนจ้องเล่นงานเพราะคนมุ่งมันทำงานต้องลงแรงเต็มที่ รวมทั้งตั้งเป้าหมายและพยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขณะที่คนจ้องเล่นงาน ไม่ต้องลงแรงเพียงแค่อ้างอิงเฉพาะเรื่องร้ายแล้วจงใจมองข้ามเรื่องดี ๆ เพราะอคติและอาจคาดหวังผลทางการเมืองบางประการ” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนพร้อมที่จะเข้าชิงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วสุดเจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธแต่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ เพราะที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันในหลายกลุ่มหลังจากศาลแพ่งยกฟ้องในคดีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีต รมว.กลาโหม ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงกลาโหม ที่ให้ปลดนายอภิสิทธิ์ออกจากราชการ เนื่องจากใช้เอกสารใบแทนสด.9 ที่เป็นเท็จไปขึ้นทะเบียนกองประจำการ ถือว่าเป็นการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ ซึ่งทำให้นายอภิสิทธิ์ยังมีสถานะเป็นผู้ถูกปลดออกจากราชการอยู่ แม้ว่านายอภิสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์ก็ไม่มีใครมั่นใจผลการตัดสินของศาลหรือหากชนะคดี แต่ก็ยังมีปัญหาภายในพรรคที่นายอภิสิทธิ์ไม่สามารถจัดการเด็ดขาดได้ อาทิ กรณีปัญหาการทำงานของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ซึ่ง ส.ส.กทม.กังวลว่าปัญหาดังกล่าวจะกระทบการเลือกตั้งที่จะมาถึง

□ ข่าวเผยอาจเสนอชื่อ "ชวน"

ทำให้ขณะนี้เริ่มมีการหารือกันในหลายวงเพื่อหาคนที่ จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทน โดยมีชื่อของ นายสุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า การพัฒนา (อังค์ถัด), นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ แต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องปัญหาภายในพรรคและการยอมรับของสมาชิกพรรคอยู่ ทำให้อาจมีการเสนอชื่อของนายชวน หลีกภัย อดีต นายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกรอบ เพื่อจัดการปัญหาภายในพรรค แต่การหารือดังกล่าวยังไม่ชัดเจนสรุปที่ชัดเจนเพราะต้องรอดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสียก่อน ขณะเดียวกันก็ต้องรอดูท่าทีของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยที่แม้จะประกาศตัวไม่เล่นการเมือง แต่ก็ยังคุมเสียง ส.ส.ภาคใต้และภาคอีสานในพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนอยู่

□ "ชวน" ปัดกลับมานำพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บ้านพักนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ บ้านเลขที่ 183 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นักท่องเที่ยวได้แวะมาชมต้นไม้ในบ้านพักนายชวน และเจ้าของบ้านเองก็ออกมาให้การต้อนรับ

พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข่าวนายสุรินทร์จะลงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ว่า นายสุรินทร์ ได้โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังแล้วว่า ความจริงไม่มีอะไรเลย ส่วนกระแสข่าวที่ว่าตนเองมีชื่อจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นมันเรื่องเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว

นายชวนยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับชาวดัง เพราะในปีใหม่นี้ได้พัฒนาหลายโครงการ อย่างไรก็ดีที่เป็นห่วงที่สุดคือราคายางความหวังที่จะให้ราคาดีขึ้นกว่าเดิมไปแตะกิโลกรัมละ 90 บาท อย่างที่รัฐบาลเคยได้ตั้งใจไว้คิดว่าเป็นเรื่องยากซึ่งต้องปรับโครงสร้างการผลิตช่วยชาวบ้านที่ไม่ชินกับการปลูกพืชอย่างอื่น ขณะนี้มีผลที่ตามมาคือมีนักศึกษาหลายสถาบันจะลาออก เนื่องจากพ่อแม่มีรายได้ลดลง ไม่สามารถส่งเสียได้ เช่นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจารย์ต้องเรียกเงินจากนักธุรกิจใน จ.สุราษฎร์ธานี มาตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กให้เรียนต่อ ซึ่งหากนักศึกษามีปัญหาจากเรื่องนี้ก็ขอให้แจ้งมาจะได้ช่วยกันคิดหาทางออก ตอนนี้เป็นห่วงชาวสวนยางมากที่สุด ทางออกก็ต้องปรับด้วยอย่าไปหวังเดือนลอยเรื่องราคา ต้องปรับไปทำอย่างอื่นเชื่อว่าไม่เลวร้ายกว่าเดิมแน่นอน

□ "บักป้อม" จัดงานเลี้ยงปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม ได้เปิดบ้านพักส่วนตัวภายในหมู่บ้านกฤษดาเนตร เขตมีนบุรี กทม. เพื่อเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยมี นายกรัฐมนตรี รมช. พล.อ.สุเทพ เทือกสุบรรณ รมช.ระดับสูงจากกองทัพภาคที่ 1 และ 2 เข้าร่วมงานอย่างคึกคักกว่า 500 คน ซึ่งเวลาประมาณ 21.45 น. พล.อ.ประวิตร ได้ขึ้นกล่าวอวยพรว่า ขอให้หนึ่ง ๆ ทุกคนได้ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติขอให้เราช่วยกันขับเคลื่อนงานตามโรดแมพ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในส่วนประชาชน ส่วนตัวก็ทำงานหนักมาทั้งปีเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป ในปี 59 ก็ขอให้เหล่าทัพพร้อมแรงร่วมใจกันทำงาน และเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ

□ รายงานเผยจ่อปรับ 3 เก้าอี้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า หลังจัดงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านของ พล.อ.ประวิตร ได้มีการพูดคุยในหมู่ รมช. บางส่วนในเรื่องการประเมินการทำงานของรัฐบาลสช. โดยอาจมีการปรับ รมช. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเรียกความเชื่อมั่นในช่วงการเข้าสู่

โรดแมพระยะที่ 2 ซึ่งอาจจะปรับใน 3 เก้าอี้ คือ ตำแหน่งของ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และตำแหน่งของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหามูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ แม้ว่าผลสอบของกระทรวงกลาโหม จะระบุว่าไม่มีการทุจริตแต่เพื่อเป็นการเปิดทางให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาสอบสวนโปร่งใสมากขึ้นและไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของสังคม ซึ่งการปรับ รมช. จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้เป็นการปรับเล็ก

ขณะเดียวกันยังมีการปรับเพิ่มตำแหน่ง รมช. เกษตรและสหกรณ์ โดยไม่ใช้ทหารแต่จะหากคนนอกที่เป็นมืออาชีพด้านเกษตรเข้ามาช่วยปฏิรูปภาคเกษตรเพราะที่ผ่านมายังทำงานไปตามเป้าหมายล่าช้าและสะกดหลายโครงการ เช่น เรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ การวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ไม่ถนัดและย้ายข้ามหัวมาจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงค่อนข้างไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ อีกด้วย

□ โพลชี้คิดหวังรัฐบาลแก้จน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,763 คน ระหว่างวันที่ 2-30 ธ.ค. ที่ผ่านมา ถึง "ความสมหวัง" และ "ความผิดหวัง" ของประชาชนในการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา โดยในด้าน "ความสมหวัง" พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.92 สมหวังในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปิ่นเพื่อพ่อ" และ "ปิ่นเพื่อแม่" รองลงมา ร้อยละ 74.53 คือการจัดระเบียบของรัฐบาล ทำให้ผู้มีสิทธิพลดน้อยลง ร้อยละ 63.30 คือความตั้งใจทำงานของ พล.อ. ประยุทธ์ ร้อยละ 58.70 การเร่งโครงการรถไฟฟ้าสาทรอนุภาคต่าง ๆ และ ร้อยละ 50.88 คือการเอาใจใส่ประชาชนลงพื้นที่ สั่งการข้าราชการ

ส่วนเรื่อง "ความผิดหวัง" ของประชาชนในรอบปี 2558 นั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.36 ระบุ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจนพืชผลเกษตรราคาตกต่ำ รองลงมา ร้อยละ 88.15 การปราบปรามทุจริตยังไม่สำเร็จ ยังมีการทุจริตอยู่ ร้อยละ 68.75 คือการร่างรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาข้อขัดแย้งขณะที่ ร้อยละ 57.52 ระบุการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ ร้อยละ 55.93 เรื่องการปฏิรูปประเทศยัง

ไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

□ ปูรัฐบาลก่อนแก้งคนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการพบปะกับประชาชนที่บ้านพัก จ.ตรัง นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ปีใหม่นี้ ชาวใต้จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาพัฒนาหลายโครงการ ตั้งแต่สร้างถนนจากหัวหินถึงยะลา ซึ่งใช้งบกว่าหมื่นล้านบาท ก่อนหน้านั้นประชาชนก็วิจารณ์ว่า ส.ส.ได้ไม่ดูแลจริงๆ แล้ว ทุกคนพยายามผลักดันให้เกิดการก่อสร้างซ่อมแซมถนนมาโดยตลอด แต่ได้รับการเปิดเผยจาก อดีตรองอธิบดีคนหนึ่ง เหมือนจะโดนกลั่นแกล้งจากรัฐบาลชุดก่อน ๆ เพราะงบประมาณการก่อสร้างถนนสายได้มีมาน้อยมาก และสนามบินตรังปีนี้ก็ได้งบประมาณศึกษาเส้นทางวิ่งของเครื่องบินใหม่

□ ผู้ใกล้ชิดยัน“สุรินทร์”เหมาะสม

นอกจากนี้ จากกระแสข่าวนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานยืนยันว่า กลุ่มพรรคพวกเพื่อนฝูงของนายสุรินทร์ ที่ร่วมดื่มน้ำชากาแฟที่ร้านโกโก้ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา ต่างยืนยันว่า ได้มาพูดคุยถึงความพร้อมของนายสุรินทร์ในการลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จริง โดยมีสมาชิกพรรคอาวุโสรายหนึ่งระบุว่า สมาชิกพรรคใน จ.นครศรีธรรมราชและภาคใต้ ต่างเห็นว่านายสุรินทร์มีความเหมาะสม ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองหากมีการเลือกตั้งในครั้งต่อไปหากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคเชื่อว่าพรรคจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งอีกอย่างแน่นอน นายสุรินทร์จะเป็นทางเลือกในการนำพรรคไปคว้าชัยชนะได้เหมาะสมจะถูกสถานการณ์พรรค และนำบ้านเมืองสู่การยอมรับระดับโลก ซึ่งนายสุรินทร์เคยพูดกับคนใกล้ชิดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2558 ว่า พร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรค.

● 'ฉัตรชัย'สั่งขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ส่งบักขรก.คুম-ฮีมทำไมได้โดนเต็ง

รมว.เกษตรฯ ันนอตขรก.ขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ 'ชิงเกิล คอมมานด์' ให้ความรู้เกษตรกรในแต่ละจังหวัดให้เกิดการทำเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ กำชับรองปลัดลงไปแบ่งกันดูแล ประเมินผลทุก 6 เดือน หากไม่เข้าเป้าพร้อมเต็ง และหนุนเกษตรกรเปลี่ยนการปลูกพืชไร่ที่ราคาตกมาเป็นพืชที่ราคาดี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ หรือชิงเกิล คอมมานด์ ประสานงานผ่านจังหวัดและศูนย์การเรียนรู้เกษตร 882 ศูนย์ ให้ความรู้เกษตรกรในแต่ละจังหวัดให้เกิดการทำเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ตั้งเป้าจังหวัดละ 1 แปลงใหญ่

โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุน โดยมีโครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 2% สำหรับสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่ต้องการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น การขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถเกี่ยวข้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ให้ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมทั้งกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปศุสัตว์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเร่งการขับเคลื่อนให้เกิดผลมากขึ้นด้วย "มอบให้รองปลัด ผู้ตรวจราชการ อธิบดีในแต่ละกรม

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากแปลงเดี่ยวให้เป็นแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการเกษตร โดยแบ่งงานให้รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 4 คน ดูแลการขับเคลื่อนใน 4 ภาคทั่วประเทศ ประเมินผลงานทุก 6 เดือน ซึ่งหากผลงานยังไม่ดี ก็พร้อมมีการโยกย้ายข้าราชการนอกฤดูกาล"

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวถึงรายได้จากการเกษตรต่อครัวเรือนที่ยังมีแนวโน้มลดลงว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรแต่ละตัวล้วนราคาตกต่ำ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ มีแผนงานสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอื่นทดแทนราคาสินค้าเกษตรที่ยังตกต่ำ เช่น การลงพื้นที่พร้อมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จ.สุราษฎร์ธานี ได้สำรวจโครงการปลูกพืชเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

ชาวสวนยางบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทำอาชีพเสริม ซึ่งเกษตรกรนั้นๆ เริ่มไถนพื้นที่ปลูกยางและหันมาปลูกกล้วยหอมทอง ส่งผลให้รายได้เพิ่ม 300% จากเดิมที่ปลูกยางมีรายได้ 10,000 บาท/ไร่ หรือเมื่อหันมาปลูกกล้วยหอมทองมีรายได้ถึง 30,000 บาท/ไร่ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในการปรับการปลูกพืชที่มีความต้องการตลาดและได้ราคาที่สูงขึ้น เช่น กล้วยหอมทอง ผักเห็ดยาง แม้แต่การเลี้ยงโค

คม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5189

Col.Inch: 16.67

Ad Value: 36,674

หน้า: 10(ขวา)

PRValue (x3): 110,022

ศิลปิน: สล

ภาพข่าว: เยี่ยมชม



เยี่ยมชม- นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดขึ้น ณ บริเวณถนนด้านนอกประตู 1 และ 2 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้

อธิบดีกรมหม่อนไหมเผยนโยบายสำคัญ ในโอกาสกรมหม่อนไหมก้าวสู่ปีที่ 7

กรมหม่อนไหม ขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการดูแลเกษตรกรเป็นหลัก เร่งแก้ไขปัญหาการผลิตไหม การลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าหม่อนไหม ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อย่างเข้มแข็ง

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 7 ที่มีการจัดตั้งกรมหม่อนไหมขึ้นมา กรมฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานขานรับนโยบายของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ พร้อมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าหม่อนไหมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มบทบาทของกลุ่มเกษตรกร/ไหมอาสา/สหกรณ์ในการผลิตสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปและ



ส่งออก และให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ทั้งนี้ ในงานเร่งด่วน กรมหม่อนไหมจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการผลิตไหมไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าหม่อนไหมด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมู่บ้านหม่อนไหมเข้มแข็ง

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเพิ่มช่องทางการตลาด สินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า และรายได้ให้แก่เกษตรกร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรด้วยระบบใหม่อาสา การสนับสนุนการผลิตสินค้าหม่อนไหมอินทรีย์ และพัฒนาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยธรรมชาติอื่นเพื่อทดแทนการนำเข้า

สำหรับงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ด้านหม่อนไหม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหมโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตหม่อนไหมในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบได้ และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าหม่อนไหม เพื่อสร้างความเป็นเลิศตามศักยภาพของพื้นที่ต่อไป